CHUYEN LA THE GIOI

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        1

MỤC LỤC

550 nghìn bức thư và 30 nghìn email cho ông già Noel ở Pháp.........................6

Dự án nghệ thuật kinh dị ................................................................................7

Cướp nhà băng chỉ vì muốn quay trở lại nhà giam ...........................................8

Kể chuyện cười để làm khách hàng thoải mái..................................................9

Trộm xe hơi nên bị cấm đi cả xe đạp.............................................................10

Cưới nhau sau 53 năm chung sống................................................................11

Lều tuyết khổng lồ ở Manchester.................................................................. 12

David Beckham bằng sôcôla! .......................................................................13

Bảo tàng các biển báo giao thông.................................................................. 14

Chú chó sùng đạo.........................................................................................15

Cướp giả Ông già Noel.................................................................................16

Bò cũng tuân thủ luật lệ giao thông...............................................................17

Máy rà kim loại phát hiện dụng cụ mổ bỏ quên trong bụng ............................18

Xe lăn cũng phải giới hạn tốc độ di chuyển ...................................................19

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        2

50 năm làm ông già Noel..............................................................................20

Bị tù vì giết chó của người tình cũ ................................................................21

Giám đốc nhà tù suýt bị tống giam................................................................22

Quốc vương cũng phải giảm béo...................................................................23

Thoát chết nhờ cấy ghép ngực bằng silicôn ...................................................24

Bị rơi nằm trên đường ray vẫn ngủ ngon .......................................................25

Thẩm mỹ viện dành cho các con vật cưng ..................................................... 26

Trả thức ăn thay cho tiền phạt.......................................................................27

Thành phố bằng bánh gừng lớn nhất thế giới .................................................29

Người có lòng tốt .........................................................................................30

54 năm sống không có điện ..........................................................................31

Tiên đoán tuyết rơi nhờ tóc...........................................................................32

Khổ nhục kế không thành công..................................................................... 33

Mẹ con cùng tốt nghiệp ................................................................................34

Kiểu chúc mừng năm mới đầy ấn tượng ........................................................35

Chuộc ông già Nôel bằng thức ăn đóng hộp .................................................. 36

Một mình vượt Đại tây dương khi 15 tuổi......................................................37

Đánh cá những chuyện lạ đời........................................................................ 38

Một người Mỹ trúng số 314,9 triệu USD .......................................................39

Quà Giáng sinh cho chó và mèo ...................................................................40

Búp bê mang bầu! ........................................................................................41

Nhẫn cười trong thùng rác!...........................................................................42

Tin đồn về ma cà rồng ở Malawi .................................................................. 43

Bơi mừng lễ Giáng sinh................................................................................44

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        3

Mỹ: bán đấu giá một thị trấn thời "cơn sốt vàng"...........................................45

Khi voi đóng vai ông già Noel ......................................................................46

Tượng của cựu Tổng thống Philippines bị phá hủy ........................................47

Jack và Chloe là hai họ phổ biến nhất ở Anh .................................................48

Cuộc thi vượt bùn ........................................................................................49

Công ty chuyên sản xuất băng tuyết giả ........................................................50

Con vật háu ăn.............................................................................................51

Phát hiện bộ xương thằn lằn đầu rắn khổng lồ ở vùng biển Mexico ................52

Lấy thép từ toà tháp đôi ở Trung tâm WTC để đóng tàu chiến........................53

Thái tử Anh bị chỉ trích vì dùng hàng ngoại...................................................54

Những kỷ lục kinh dị....................................................................................55

Cách phòng chống trộm hữu hiệu ................................................................. 56

Nấu gà tây bằng động cơ xe hơi....................................................................57

Bom giả trả tiền thật..................................................................................... 58

Thi nhảy dù lượn từ tháp đôi cao nhất thế giới ...............................................59

Bị bắn vào đầu mà không hay biết! ...............................................................60

Món quà không mong đợi.............................................................................61

Vừa tham quan vừa có thể thưởng thức thịt....................................................62

Kỷ lục về khả năng bắt chước tiếng loài vật .................................................. 63

Thị trấn Bridgeville, California, đã được bán với giá gần 1,8 triệu USD .........64

Cấp giấy phép bay cho Ông già Tuyết và đàn tuần lộc ...................................65

Kỷ lục chơi đàn piano trong hơn 50 tiếng đồng hồ.........................................66

Lấy cắp cả xe cứu thương .............................................................................67

Đôi giày lớn nhất thế giới .............................................................................68

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        4

Xe đạp dành cho loài ngựa! ..........................................................................69

Dùng xương chậu làm gậy............................................................................70

Mặt nạ phòng độc dành cho chó và mèo........................................................71

Thoát chết nhờ sụt gần phân nửa trọng lượng ................................................72

Chia sẻ cùng một tấm thiệp trong suốt 50 năm ..............................................73

Giám đốc nhà tù suýt bị tống giam................................................................74

Người có lòng tốt .........................................................................................75

Tiểu đạo tặc!................................................................................................76

Dự án xây tháp cao nhất thế giới tại Tokyo ...................................................77

Không được dự đám cưới con gái chỉ vì có ria mép........................................78

Quảng cáo trên thân bò.................................................................................79

Phản đối mèo trong các vở kịch ....................................................................80

Máy bay "hạ cánh" trên mui xe! ...................................................................81

Nhật Bản tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của thú nhồi bông .............................82

Tiết kiệm nước bằng cách tắm chung vòi hoa sen ..........................................83

Quả bí ngô nặng 565kg ................................................................................84

Bị bắt ba lần trong 3 tiếng đồng hồ ...............................................................85

Rùa thích tắm nước nóng..............................................................................86

Tự tử vì muốn được lên thiên đường..............................................................87

Bị sa thải vì có hành động ác độc với thú vật.................................................88

Trộm lầm xe cảnh sát ...................................................................................89

Trộm biểu tình .............................................................................................90

Cặp đồng tính đầu tiên trên thế giới có... 4 con..............................................91

Kỷ lục kẹp 153 chiếc kẹp đồ trên mặt ...........................................................92

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        5

Đám cưới không cần chú rể ..........................................................................93

Cứu sống bạn nhờ bắt chước theo phim.........................................................94

Một tên cướp bỏ lại 2 cái răng vàng khi chạy trốn..........................................95

Con chưa đau, bố đã bệnh.............................................................................96

Xay xỉn khi điều khiển xe ngựa cũng bị tước bằng lái xe................................97

5 triệu bảng Anh cho 18 phút làm việc ..........................................................98

Kẻ đào tẩu không may mắn ..........................................................................99

Khi người yêu của nữ nhân viên nhà tù là một tù nhân ................................. 100

Đài tưởng niệm dành cho chó ..................................................................... 101

Chế tạo kim cương từ xương người .............................................................102

Triển lãm kem nhớ đời............................................................................... 103

Vụ giết người và cái chết ngẫu nhiên ..........................................................104

Dôì lợn dài nhất thế giới.............................................................................105

Dùng máy hút bụi để ăn trộm nữ trang ........................................................106

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        6

550 nghìn bức thư và 30 nghìn email cho ông già

Noel ở Pháp

Ông già Noel do bưu điện Pháp lập ra hồi tháng 11 vừa rồi đã nhận được số lượng thư tín khổng lồ: 550 nghìn lá thư viết tay và 30 nghìn email của trẻ em ở khắp các nơi trên nước Pháp.

Theo bưu điện Pháp, kể từ năm 1962 tới nay, loại hình dịch vụ gửi thư cho ông già Noel mà bưu điện Pháp lập ra làm ăn rất phát đạt. Chỉ riêng trong năm nay, bưu điện Pháp đã phải cử tới 60 nhân viên chuyên lo tiếp nhận và trả lời thư của các em nhỏ gửi đến từ khắp các miền của nước Pháp.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        7

Dự án nghệ thuật kinh dị

Tác giả của dự án này là một sinh viên mỹ thuật tên là Clinton Boisvert,

25 tuổi ở thành phố New York. Boisvert có ý tưởng đặt 38 chiếc hộp màu đen có ghi chữ "sợ" tại ga tàu điện ngầm Union Square ở New York.

Những chiếc hộp của Boisvert lập tức bị hiểu nhầm dẫn đến tình trạng cảnh sát phát lệnh sơ tán khẩn cấp ở một trong những ga tàu điện ngầm lớn nhất nước Mỹ này. Trong vòng 5 giờ đồng hồ, không một chuyến tàu nào dám dừng lại tại đây cho tới khi cảnh sát di chuyển hết những chiếc hộp màu đen kể trên.

Bản thân Boisvert đã phải ra trình diện cảnh sát trong khi các luật sư của anh khẳng định đây hoàn toàn là do hiểu lầm.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        8

Cướp nhà băng chỉ vì muốn quay trở lại nhà giam

Một người đàn ông có lẽ sẽ được thoả lòng mong ước sau khi tuyên bố chính anh ta đã đánh cướp tiền trong một ngân hàng vì muốn quay trở lại nhà tù. Ban bồi thẩm đã buộc tội Dale L. Smith, 35 tuổi về vụ cướp xảy ra vào tháng Hai rồi.

Các công tố viên cho biết Smith đã lấy 9.815 đôla trong ngăn kéo để tiền của quầy thu ngân tại ngân hàng Bank One. Một khách hàng đã kẹp cứng Smith giữ ông ta lại cho tới khi cảnh sát đến.

Luật sư bào chữa thì biện hộ rằng mục đích của Smith không phải là lấy số tiền kia mà anh ta làm vậy chỉ vì muốn bị bắt trở lại nhà tù. Luật sư còn cho biết trước phiên toà Smith đã phàn nàn rằng ông ta không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài nhà giam được. Smith có thể phải lãnh án cao nhất là

10.000 đôla tiền phạt và 25 năm tù giam.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                        9

Kể chuyện cười để làm khách hàng thoải mái

Chuỗi siêu thị Asda dự định sẽ thu hút khách hàng mua sắm cho lễ Giáng sinh bằng cách kể chuyện cười qua hệ thống loa phát thanh trong các siêu thị. Ban quản lý siêu thị nghĩ rằng việc kể cho các khách hàng nghe các câu chuyện hài hước là cách tốt nhất để làm vui lòng những khách hàng khó tính.

Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ các câu chuyện cười sẽ được kể trên loa phát thanh tại 258 siêu thị của Asda vào thứ sáu này và vào đêm Giáng sinh.

Qua nghiên cứu cho thấy sự hài hước có thể giảm nồng độ hóocmôn gây stress, giảm huyết áp và giúp các cơ bắp được nghỉ ngơi. Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng Richard Woodhall cho biết ý tưởng trên chỉ là một trong nhiều cách mà các siêu thị chăm sóc khách hàng của mình.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      10

Trộm xe hơi nên bị cấm đi cả xe đạp

Một tên trộm xe hơi đã bị cấm không được đi cả xe đạp để ngăn ngừa anh ta có thể rảo vòng quanh tìm kiếm chiếc xe thích hợp để đánh cắp. Lệnh cấm kéo dài trong 3 năm được đưa ra dành cho Danil Wilson 23 tuổi sống ở Manchester (Anh).

Thẩm phán Peter Ward cho biết Wilson đã dùng xe đạp chạy lại gần các xe hơi để quan sát tìm cách đánh cắp chúng. Tháng 5 rồi Wilson đã bị buộc tội xâm nhập trái phép vào một chiếc xe hơi và đã phải ngồi tù 7 ngày. Còn 3 năm trước đây anh ta đã bị phạt 20 bảng Anh vì tội làm hỏng một cửa kính xe hơi.

Lệnh trên cấm Wilson không được đạp xe đạp bất cứ đâu ở Manchester. Anh ta cũng bị cấm ở hai khu vực ngoại ô thành phố là Didsbury và Chorlton ngoại trừ trong khuôn viên công ty nơi mẹ hay chị của anh ta làm việc!

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      11

Cưới nhau sau 53 năm chung sống

Một ông lão người Ecuador năm nay đã 103 tuổi cuối cùng đã chịu làm đám cưới với người "bạn gái" sau hơn nửa thế kỷ chung sống với nhau. Jose Domingo Olaya đã làm đám cưới với Melchora Vergara nay cũng đã 76 tuổi sau khi hai người đã chunn sống với nhau suốt 53 năm trời.

Buỗi lễ đã được tiến hành tại nhà thờ của thị trấn Los Rios. Bà Vergara trong bồ đồ cưới truyền thống vui sướng nói: "Tôi chưa bao giờ lại tưởng tượng ra rằng mình sẽ làm đám cưới ở tuổi này. Tôi thật sự rất may mắn."

Cả hai vợ chồng già đã có với nhau 14 đứa con, 48 đứa cháu và 22 đứa chắt. Tất cả đều có mặt đầy đủ tham dự lễ cưới của hai người.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      12

Lều tuyết khổng lồ ở Manchester

Một cái lều tuyết khổng lồ diện tích khoảng 189 m vuông đã được dựng lên trong khu vực Deansgate ở thành phố Manchester (Anh) với đầy đủ tiện nghi bao gồm cả một phòng khách làm bằng băng.

Cái lều có hình dáng một chai rượu vốtka và khách tham quan có thể đi xuống thông qua một lối đi hình cái cổ chai. Những nhà điêu khắc băng tài năng nhất trên thế giới đã tạo lại một "phòng khách điển hình của người Anh".

Cái lều là một phần trong chiến dịch quảng cáo cho nhãn hiệu rượu vốtka

Absolut được cho là uống ngon nhất ở nhiệt độ 0 độ C.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      13

David Beckham bằng sôcôla!

Beckham không chỉ ở trong lòng người hâm mộ mà còn trong cả miệng của họ. Bức tượng (ảnh) tạc hình ngôi sao bóng đá này cao 3m và làm bằng sôcôla sữa đặt giữa một giao lộ đông đúc tại trung tâm mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản.

"Anh ta có mùi vị sôcôla ngọt ngào" - Kinya Murakami thuộc công ty sản xuất kẹo sôcôla Meiji Seika cho biết về chiến dịch quảng cáo mà họ vừa phát động.

Công ty Meiji Seika sẽ cho thấy Beckham bằng sôcôla hạnh nhân được nhấm nháp từ từ trong các quảng cáo và áp phích của mình. Bức tượng được làm từ nhiều thanh sôcôla không phải để bán. Nó sẽ được trưng bày cho tới lễ Giáng sinh trước khi được đưa tới một địa điểm an toàn hơn.

Hiện Beckham bằng sôcôla được đặt trong lồng kính và có ít nhất hai nhân viên bảo vệ thường trực tại chỗ. Nhưng điều này cũng không ngăn được các fan cuồng nhiệt thèm thuồng nhìn bức tượng!

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      14

Bảo tàng các biển báo giao thông

Một viện bảo tàng trưng bày các biển báo giao thông vừa được mở cửa ở thành phố Sao Paulo, Brazil. Người phát ngôn cho biết đây là viện bảo tàng đầu tiên trên thế giới về thể loại này.

Nó có một bộ sưu tập nhỏ các bức ảnh và một tấm bảng với thống kê về giao thông ở Sao Pualo, thành phố với 12 triệu chiếc xe. Bảo tàng cũng có những mô hình đèn giao thông kiểu cũ từ các thập niên từ 20 cho đến 60.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      15

Chú chó sùng đạo

Một con chó vô chủ đã đáp lại lời kêu gọi của các giáo sĩ đạo Hồi làm người cầu nguyện 5 lần một

Các tín đồ đang cầu ngày. Socksy, tên một con chó lai màu đen đã chạy

nguyện trong một nhà thờ về hướng nhà thờ Hồi giáo Memon khi các giáo sĩ

Hồi giáo

lên hoà theo họ.

kêu gọi niềm tin các tín đồ sùng đạo, và bắt đầu sủa

Những cư dân ở Lonavala gần thủ đô Bombay (Ấn Độ) cho biết con chó chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp cầu nguyện nào trong suốt 9 năm qua.

Ynus Sayyed, một giáo sĩ cho biết: "Nếu có một lỗi nhỏ nào trong bài kinh cầu nguyện. Socksy sẽ ngừng sủa và tiếp tục sau đó một vài giây. Tôi đã để ý thấy điều này rất rõ ràng. Hầu như là nó hiểu những gì bài kinh nói."

A G Khan, giáo sĩ đứng đầu nhà thờ tin rằng tiếng kêu của Socksy là một hình thức khiển trách những người theo đạo Hồi đã bỏ qua việc cầu nguyện.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      16

Cướp giả Ông già Noel

Cảnh sát tại Chester, Anh, đang truy tìm một người đàn ông đã cướp một cửa hiệu thuốc với mô tả nhận dạng: râu trắng dài, mặc bộ đồ đỏ, mang giày ống màu đen, và bụng phệ.

Cảnh sát trưởng Mike Spraker cho biết "ông già Noel" kia dường như đã lấy đi một số lượng không rõ bao nhiêu thuốc giảm đau OxyContin của hiệu thuốc Eckerd ở Chester vào đêm thử bảy 14/12.

"Một người đã ăn mặc y hệt như ông già Nôel bước vào hiệu thuốc tiến tới gần dược sĩ, rút súng ra đe doạ và yêu cầu có OxyContin" - Ông nói.

Một đơn vị chó cảnh sát đã lần theo dấu vết của gã đến một bãi đậu xe gần khu nhà phức hợp. Cảnh sát cho rằng tên cướp leo lên một chiếc xe và bỏ trốn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      17

Bò cũng tuân thủ luật lệ giao thông

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra khi một đàn bò đã không chịu băng qua lằn vôi vàng trên một con đường gần trang trại của chúng ở Somerset (Anh). Những vạch vôi được dùng để cảnh báo người lái xe giảm tốc độ và các chuyên gia tin rằng những con bò cho nó là tấm lưới trên mặt đường để ngăn gia súc qua lại.

Gordan Brinson một nông dân cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy cách các con bò phản ứng lại khi gặp các vạch vôi vàng. Ông nói: "Khi gặp vạch vôi vàng chúng dừng lại và không chịu đi tiếp. Chúng quay ngược lại và trở về trang trại."

Brinson đã cho di chuyển một vài con bò bằng xe tải và số còn lại thì đi băng đồng để tránh những vạch vôi. Ông cũng cho hay gia súc không phải là loài vật duy nhất có phản ứng kỳ lạ như vậy đối với các vạch vôi.

"Tôi nghe người ta nói ngựa cũng gặp khó khăn khi đi qua những vạch vôi như vậy. Chúng tìm cách nhảy qua đó." Hiện hội đồng thành phố Somerset đang bàn bạc với những nông dân để tìm cách giái quyết vụ việc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      18

Máy rà kim loại phát hiện dụng cụ mổ bỏ quên trong bụng

Nhờ máy rà kim loại tại sân bay mà một phụ nữ Canada mới hiểu được nguyên nhân khiến bà ta bị đau bụng trong suốt 4 tháng trời: đó là dụng cụ banh miệng vết mổ dài 30cm.

Khi được báo động bởi tiếng bíp bíp phát ra từ máy rà, các nhân viên an ninh tại sân bay Regina thuộc bang Saskatchewan (miền trung Canada) đã lục soát người phụ nữ trên đang chuẩn bị chuyến bay đi Calgary, tỉnh Alberta vào tháng 10 vừa qua. Nhưng họ không tìm thấy một vật nào bằng kim loại.

Vài ngày sau, người phụ nữ Canada đã đi chụp X-quang và phát hiện sự có mặt của dụng cụ banh vết mổ với chiều dài 30 cm và chiều rộng 5 cm bị bỏ quên trong bụng trong một ca mổ tại bệnh viện đa khoa Regina 4 tháng trước.

Theo đài truyền hình CBC, người phụ nữ đã kiện bác sĩ phẫu thuật và bệnh viện nơi bà đã được mổ. Bệnh nhân đã phải trải qua một ca mổ thứ hai để lấy dụng cụ bị bỏ quên ra.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      19

Xe lăn cũng phải giới hạn tốc độ di chuyển

Ban giám hiệu một trường đại học vừa ra qui định tốc độ tối đa của các xe lăn là 4 dặm/h trong khuôn viên trường, hi vọng nó sẽ giảm nguy cơ gây thương tích cho người đi bộ.

"Đó  là  một  qui  định  an  toàn,  đơn  giản  và  dễ  hiểu"  - Ông  Tom Jacobsmeyer, phó chủ tịch của trường, người đã đề ra qui định trên sau khi trông thấy một sinh viên suýt nữa đã tông vào một phụ nữ đang "chạy rất nhanh" trên xe lăn.

Tuy nhiên một vài sinh viên lại cho biết qui định này thật là vớ vẩn.

"Nó giống như một trò đùa" - Lynn Eller, một trong số nhiều sinh viên phải dùng xe lăn hay xe điện trong khuôn viên trường nói - "Nhà trường nên nhắc nhở những người bình thường hãy quan tâm đến những người tàn tật thì hơn."

Ban giám hiệu cho biết lúc đầu họ sẽ chỉ cảnh cáo những người vi phạm nội qui trên, nhưng nếu vi phạm nhiều lần có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      20

50 năm làm ông già Noel

Một người đàn ông sống ở Birmingham (Anh) đã sống sót sau hai cú đột quị và 17 lần lên cơn đau tim đã đóng vai ông già Noel suốt 50 năm liền. Dan Jones lần đầu tiên đóng vai ông già Tuyết là vào tiệc mừng của cô cháu gái năm

1952.

Và từ đó trở đi ông đã xuất hiện trong gần 1000 kỳ lễ Nôel tại các trường học, bệnh viện và các sự kiện từ thiện trong vai ông già Noel. Người đàn ông năm nay đã 73 tuổi lần đầu tiên lên cơn đau tim là vào năm 1972 và ông tin rằng chính ông già Nôel đã cứu sống ông. Ông để râu trắng bạc dài hơn bắt đầu vào tháng 7 hàng năm và cạo nó đi khi năm mới đến.

Ông nói: "Tôi thích nhìn khuôn mặt của bọn trẻ khi tôi trao quà cho chúng. Nếu tôi không được khoẻ thì đấy chính là liều thuốc bổ tốt nhất mà tôi có được. Bọn trẻ luôn tìm cách kéo râu của tôi và tôi yêu khuôn mặt của chúng khi chúng nhận ra đấy là râu thật."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      21

Bị tù vì giết chó của người tình cũ

John Jefferson, 43 tuổi, đã bị Toà Tối cao ở Manhattan, New York (Mỹ) kết án 12 năm tù giam vì các tội danh trộm cắp, cướp bóc và ném con chó của người tình cũ là cô Eugenia Miller, từ tầng 23 xuống.

Ngày 26.5, Jefferson đã nổi cơn tức giận với cô Miller và quẳng tivi, máy điều hoà, giàn máy âm thanh nổi và quần áo của cô qua ban công trước khi vồ lấy con chó Ribsy ném xuống đất. Trong phiên xử sơ thẩm trước đó, John đã bị tuyên mức án 25 năm tù giam.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      22

Giám đốc nhà tù suýt bị tống giam

Giám đốc nhà tù trong lâu đài Mirov (miền đông bắc Czech) được coi là nghiêm khắc nhất ở nước này vừa bị cách chức vì tội ăn cắp vặt.

Sự việc xảy ra từ mùa hè năm ngoái, khi ông giám đốc vừa nhậm chức tới mua hàng tại một siêu thị. Thấy một chiếc gilet bằng da tương đối đẹp với trị giá 50 euro, ông này đã tìm đánh cắp nhưng bị bắt quả tang.

Sau khi nộp tiền phạt, ông giám đốc xấu thói đã tìm cách lấp liếm vụ việc. Tuy nhiên, một người giấu tên đã gửi thư tố cáo ông giám đốc và kết quả là ông đã mất chức và còn suýt bị tống giam.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      23

Quốc vương cũng phải giảm béo

Quốc vương Taufa'ahau Tupou IV của Tonga đã phải ăn uống theo một chế độ giảm béo đặc biệt sau khi để trọng lượng tăng một cách không kiểm soát nổi.

Tình cảnh của vị Quốc vương này bi đát đến nỗi không nhấc nổi chân lên để đi lại và gần như không tham gia vào công việc triều chính. Sau khi áp dụng thành công các bài tập và ăn uống chừng mực, tình trạng của Quốc vương đã được cải thiện và ông đã đi lại được.

Theo Quốc vương, việc thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là cách ăn uống theo kiểu phương Tây đã dẫn đến tình trạng béo phì không chỉ ở riêng ông, mà ở nhiều người khác ở quốc đảo này.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      24

Thoát chết nhờ cấy ghép ngực bằng silicôn

Một phụ nữ người Brazil bị trúng đạn lạc trong cuộc đấu súng giữa cảnh sát và những kẻ buôn bán ma túy đã may mắn thoát chết nhờ túi silicôn mà cô đã cấy ghép vào ngực mình.

Các bác sĩ cho biết túi silicôn đã làm giảm tốc độ của viên đạn và nhờ đó ngăn nó không gây ra chấn thương nguy hiểm cho người phụ nữ.

Jane Selma Soares đã bị lạc vào chỗ cảnh sát và các tên buôn lậu ma túy đang bắn nhau ở Rio de Janeiro. Mặc dù cô đã tìm cách ẩn nấp những vẫn bị một viên đạn bắn trúng vào ngực.

Một bác sĩ phẫu thuật đã mổ cho Soares và nhân cơ hội này đã tăng kích thước ngực của cô lên bằng nhiều silicôn hơn nữa!!!

Soares nói: "Bây giờ tôi hạnh phúc cả hai lần, lần đầu là vì tôi đã thoát chết và lần sau là vì bây giờ tôi trông lại càng đẹp hơn!"

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      25

Bị rơi nằm trên đường ray vẫn ngủ ngon

Cảnh sát đã cứu sống một người say rượu đã bị té khỏi xe lửa mà vẫn ngày khò khò trên đường ray! Người đàn ông đã bị bị trượt xuống khe hỡ giữa sân ga và toa hành khách khi ông ta lên chuyến tàu ở nhà ga Penarth, Nam xứ Wales.

Một cảnh sát đã nhìn thấy và đánh thức ông ta dậy tuy nhiên người đàn ông đã không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông 35 tuổi sống ở khu Penarth đã được đưa tới bệnh viện trường y để điều trị một vài vết thương nhỏ ở đầu.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      26

Thẩm mỹ viện dành cho các con vật cưng

Chó được tắm bùn nhập từ

Biển Đen

Một thẩm mỹ viện sang trọng với loại bùn nhập khẩu từ Biển Đen, rất được ưa thích, nó đem lại sự thoải mái và thư giãn cho khách hàng. Nhưng đặc biệt ở đây khách hàng là những con vật nuôi như chó, mèo...loại hình thẩm mỹ viện này ngày càng phát triển và làm cho cuộc sống của loài chó ở Tokyo (Nhật Bản) càng tốt hơn bao giờ hết.

Sự chi tiêu cho các con vật nuôi ở Nhật Bản dường như không bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế trì trệ ở đất nước này. Đặc biệt là loài chó càng được nuông chiều hơn.

"Con người ngày nay không chỉ nghĩ loài chó là một con vật mà họ còn nghĩ chúng là con của chính mình nữa" - Seiren Suzuki chủ của Pet Salon Jannie's, thẩm mỹ viện cung cấp các dịch vụ mátxa, tắm bùn, tỉa lông và tắm rửa dành cho chó cho biết.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      27

Tuy nhiên giá cho những dịch vụ như vậy không rẻ chút nào khoảng từ

10.000 yên (50 bảng Anh) cho những chú chó nhỏ như giống Rinzzie hay Papillon đến 30.000 yên cho giống chó St. Bernards. Nếu muốn tỉa lông cho một chú chó lớn thì số tiền có thể lên tới 50.000 yên.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      28

Trả thức ăn thay cho tiền phạt

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình như là một con gà tây thực sự sau khi nhận một vé phạt vì lái xe quá tốc độ. Nhưng ở một vùng ngoại ô Cincinnati, Mỹ, người ta có thể trả tiền phạt bằng một thứ gì đó dành cho bàn tiệc vào đêm Giáng sinh.

Đây là năm thứ 5 chương trình Thức Ăn thay cho Tiền Phạt được tiến hành ở Springdale. Thay vì phải nột phạt bằng tiền mặt, những tài xế vi phạm luật giao thông có thể trả bằng các hộp đồ ăn để quyên tặng cho những người nghèo.

Cảnh sát cho biết năm ngoái số thức ăn đã được trả tương ứng với khoảng

10.000 đôla tiền phạt.

Những người lái xe cho biết họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi bị thổi phạt mà chỉ cần trả bằng thức ăn vừa có ích lại vừa vui vẻ.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      29

Thành phố bằng bánh gừng lớn nhất thế giới

Thành phố Rostock ở Đức vừa xây nên một bản sao y như thật của trung tâm thành phố hoàn toàn bằng bánh gừng có diện tích 400 mét vuông. Thành phố hi vọng họ sẽ lập được kỷ lục với thành phố làm bằng bánh gừng lớn nhất thế giới.

Hơn 800kg bột mì, 320kg mật ong, 400kg quả hạnh và khoảng 80kg nho khô cùng với 2400 quả trứng đã được dùng hết cho "thành phố bánh gừng" trên. Người làm bánh Sven Grumbach là một nông dân trồng dâu ở địa phương

cho biết ông hi vọng sẽ đem đến một chút niềm vui cho những người dân thành phố này trong tình trạng kinh tế trì trệ ở miền Đông nước Đức.

Những toà nhà làm bằng bánh gừng riêng rẽ sẽ được bán để gây quĩ từ thiện dành cho trẻ em ở địa phương.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      30

Người có lòng tốt

Một doanh nhân ở North Carolina, Mỹ đã quyết định chia sẻ một số tài sản của mình với những người khác. Nhà tư vấn thiết kế nội thất Mike Jeffcoat,

42 tuổi đã dán 300 tờ 1 đôla vào cửa sổ văn phòng của ông cùng với lời nhắn:

"Xin chỉ lấy những gì bạn cần. Hãy nhớ là còn những người khác."

Nhiều người trong đám đông không lấy gì cả trong khi một số thì lấy đủ để mua một tách cà phê, quà Giáng sinh hay một vé xe buýt. Tất cả số tiền đã hết trong vòng 35 phút.

Ông Jeffcoat cho biết khi ông đang dán những tiền giấy lên cửa sổ, một người lạ mặt đã đưa cho ông 20 đôla để góp vào số tiền trên.

Trong số những người lấy số tiền trên có Sharmel Shirley, 23 tuổi và Sadaka Kimble, 24 tuổi cả hai đã chia đôi 41 đôla. Shirley cần tiền để trả cho hoá đơn tiền điện còn Kimble thì mua tã lót cho con gái cô. Cả hai đều thất nghiệp trong vài tháng và họ rất ngạc nhiên lẫn biết ơn người đã cho họ số tiền trên.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      31

54 năm sống không có điện

Chuyện hy hữu vì nó xảy ra ở nước Pháp, một trong bảy nước công nghiệp hàng đầu của thế giới. Mãi tới tháng 11 vừa rồi, báo chí Pháp mới phát hiện ra cụ bà Yvette Petitjean, 79 tuổi, cư dân vùng Belfort, sống trong một ngôi nhà không có điện từ 54 năm nay.

Biết tin này, nhiều người Pháp đã gửi tặng bà Petitjean đồ dùng sinh hoạt chạy điện như lò vi sóng, bàn là, máy pha cà phê. Tuy nhiên, cuộc sống của bà chỉ thực sự thay đổi khi Điện lực Pháp và một số vị dân biểu trong vùng quyết tâm ra tay mắc một đường dây riêng cho bà. Tổng chi phí cho đường dây này là

18 nghìn euro và bà Petitjean không phải trả đồng nào.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      32

Tiên đoán tuyết rơi nhờ tóc

Một phụ nữ ở Somerset tuyên bố bà có khả năng tiên đoán được trời sẽ có tuyết hay không nhờ vào tóc của mình. Carole Pearse cho biết da đầu của bà bắt đầu có cảm giác như kim châm khi trời sắp có tuyết.

Người phụ nữ 52 tuổi để ý thấy hiện tượng kỳ lạ trên lần đầu tiên vào năm 1963 khi gia đình bà bị kẹt trong trang trại hơn 3 tháng liền vì tuyết.

Bà Carole nói: "Tóc của tôi có tiếng kêu như lốp bốp khi tôi chải đầu. Nó tùy thuộc vào áp suất không khí và sự di chuyển nhanh hay chậm của tuyết, nhưng thường thì nó diễn ra như vậy một vài ngày trước khi có tuyết rơi."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      33

Khổ nhục kế không thành công

Một phụ nữ đã cởi cả đồ lót của mình ra trong một cửa hàng bách hoá ở Đức nhằm làm sao lãng sự chú ý của các nhân viên bảo vệ tới anh chồng đang lấy trộm đồ.

Anh chồng đã lấy được khá nhiều đồ nữ trang trong một cửa hàng ở

Aachen và cho chúng vào các túi trên quần áo.

Nhưng khi các nhân viên bảo vệ đến gần cả hai, người phụ nữ liền bắt đầu la hét và "thoát y"! Cô ta hi vọng sẽ làm sao lãng các nhân viên trên và tạo cơ hội cho anh chồng bỏ những món đồ kia lại.

Nhưng thay vì vậy anh chồng hậu đậu lại làm rớt các món nữ trang xuống sàn nhà. Ngoài ra cả hai vợ chồng cũng mang những túi đầy những áo sơ mi và giày đánh cắp được. Hiện cả hai đã bị bắt giữ vì tội ăn cắp.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      34

Mẹ con cùng tốt nghiệp

Mary Berth 47 tuổi

( trái) và con gái Armanda Berth 22 tuổi trong ngày lễ tốt nghiệp

Mary Berg dự định sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của con gái bà tại trường đại học Wisconsin ở Eau Claire tuy nhiên bà đến đó không chỉ với tư cách là một người xem mà còn tham dự vào đó. Cả hai mẹ con đều đạt được tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh chuyên về quản trị nguồn nhân lực. Nhưng họ đã đi những con đường rất khác nhau để tốt nghiệp.

Bà Mary Berg, 47 tuổi đã tham gia khoá học trong hơn 13 năm. Bà hi vọng sẽ hoàn thành khoá học trước cô con gái Amanda, khi đó vừa tốt nghiệp trung học xong, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cô con gái Amanda giờ đã 22 tuổi, đã học hết đại học trong 4 năm.

Cả gia đình dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cho cả hai mẹ con vào giữa tháng 1 năm sau, với hơn sự tham dự của 100 người thân và bạn bè.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      35

Kiểu chúc mừng năm mới đầy ấn tượng

Một người sống ở Barnaul gần như đã tông sầm vào một cột đèn khi anh ta trông thấy khuôn mặt người vợ trên một bảng quảng cáo. Tại trung tâm thành phố Barnaul, một bảng quảng cáo khác thường đã được dựng lên: hình một phụ nữ đội mũ lưỡi trai màu đỏ với dòng chữ "Chúc mừng năm mới, anh yêu!".

Người phụ nữ trên tấm hình là một nữ doanh nhân trẻ tuổi cô quyết định làm như vậy để dành lời chúc mừng năm mới cho chồng cô. Việc chúc mừng này khá là tốn kém, tới 1000 đôla.

Tuy nhiên nó đã đem lại kết quả không mong đợi cho chồng cô. Buổi tối trong khi lái xe về nhà người đàn ông đã trông thấy mặt vợ mình trên bảng quảng cáo và đã suýt bị đụng vào cột đèn.

Được biết nhiều năm trước một cư dân ở Matxcơva đã viết trên vỉa hè ở dưới cửa số nhà cô bạn gái rằng: "Chào buổi sáng, em yêu!" (chuyện này sau đó đã được ca sĩ Oleg Mityaev viết thành một bài hát".

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      36

Chuộc ông già Nôel bằng thức ăn đóng hộp

Ở Canada, một băng trộm tự gọi chúng là Grinch Enterprises đã bắt cóc một "ông già Noel" đặt ở bãi cỏ trước một ngôi nhà tại một thành phố công nghiệp cách tây nam Toronto 185 dặm, để đòi tiền chuộc.

Trước đó nhóm người trên đã đột nhập vào ngôi nhà và yêu cầu chuộc y như vậy - chúng muốn chủ nhà thu thập các đồ ăn hộp cho chúng để lấy lại hình ông già Noel làm bằng gỗ dán trước ngày lễ Giáng sinh.

"Các con tuần lộc thì vẫn còn đó nhưng ông già Nôel thì đã biến mất" - Evelyn Hussey chủ nhà cho biết. Hussey cho biết sau khi vứt đi mảnh giấy đòi chuộc đầu tiên thì cô lại tìm thấy một mảnh giấy thứ hai trên bãi cỏ. Cô tiếp tục vứt nó đi sau đó đã nhận được một cú điện thoại nặc danh yêu cầu cô hãy để yên mảnh giấy ở đó. Mảnh giấy ghi lời hướng dẫn và bao gồm cả những tấm hình chụp của ông già Nôel bị mất cắp.

Hussey cho biết cô dựng định sẽ nhờ các trường học ở địa phương thu thập khoảng 700 hộp thức ăn. "Tôi muốn ông già Nôel quay trở về vì ngôi nhà trông sẽ rất xấu nếu không có hình ông ấy" - Cô nói.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      37

Một mình vượt Đại tây dương khi 15 tuổi

Một học sinh 15 tuổi vừa bắt đầu chuyến hành trình để trở thành người nhỏ tuổi nhất một mình vượt qua Đại tây dương bằng thuyền. Vào lúc 10.30 sáng 19-12 giờ GMT, Seb Clover đã bắt đầu chuyến đi ở Tenerife (Tây Ban Nha) để đối đầu trực tiếp với người ở bên kia Đại tây dương chính là ông bố Ian, một huấn luyện viên du thuyền.

Sau khi cuộc đua bị hoãn một lần vì thời tiết xấu, bây giờ Seb và ông bố đã khởi hành cho chuyến đi kéo dài 3 tuần.

Cả hai bố con cùng đua trên một chiếc du thuyền Contessa dài gần 10m, một mình vượt 2.700 dặm để đến Antigua. Được biết Seb đã được bố mình hướng dẫn để chuẩn bị cho cuộc đua từ lúc cậu 12 tuổi.

Cuộc đua sẽ được trụ sở United Kingdom Sailing Academy ở Cowes trên đảo Wight theo dõi. Theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào đầu tháng 1 năm 2003.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      38

Đánh cá những chuyện lạ đời...

Một trong số đó là nhà đánh cá William Hill vừa đưa ra tỉ lệ cá 1 ăn 500 nếu Michael Jackson được cấy ghép đầu hoàn toàn vào năm tới. Một cuộc đánh cá kỳ lạ như vậy cũng xảy ra về việc Elvis Presley được phát hiện vẫn còn sống.

Nhà Hills còn trả nhiều tiền hơn nếu bộ Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) sẽ đoạt giải cuốn sách được yêu thích nhất ở Anh do đài BBC bình chọn.

Trong giới thế thao thì tỉ lệ cá là 1 ăn 8 nếu Ian Botham được phong tước Hiệp sĩ và 1 ăn 7 nếu Serena Williams thắng một giải Grand Slam. Còn những ai đánh cá huấn luyện viên đối trưởng Anh, ông Sven Goran Eriksson bị sa thải sẽ ăn 4 và 1 ăn 12 nếu ông cưới vợ.

Hai vợ chồng David và Victoria Beckham cũng có phần khi cá 1 ăn 5

nếu họ có thêm một đứa con nữa và 1 ăn 10 nếu Britney Spears có bầu!!

Trên đây chỉ là những cái tiêu biểu, còn rất nhiều chuyện đánh cá kỳ quặc nữa mà nhà William Hill đưa ra...

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      39

Một người Mỹ trúng số 314,9 triệu USD

Chủ nhân  chiếc vé số độc đắc

Một người đàn ông ở bang West Virginia, Mỹ, đã trúng số 314,9 triệu đô la trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đây là giải thưởng xổ số lớn nhất không bị chia xẻ trong lịch sử.

Ông Andrew Whittaker, 55 tuổi, nói: "Tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã cho tôi chọn đúng con số - hay đã khiến cho máy xổ ra con số mà tôi đã chọn".

Ông Whittaker và vợ con gái đã nhận một ngân phiếu tượng trưng 314,9 và số tiền trả trước 10 triệu đô la của giải xổ số liên bang này. Ông sẽ quyên góp cho nhà thờ ở bang mình 17 triệu đô la để giúp người nghèo và cho người chủ cửa hiệu vé số 100.000 ðĩ la.

Whittaker, sống tại thị trấn nhỏ Scott Depot và là chủ tịch của 3 công ty xây dựng, đã chọn phương cách nhận thưởng tiền mặt một lần với số tiền 170 triệu đô la trước thuế, thay vì mỗi năm nhận một lần trong vòng 30 năm. Whittaker cho biết ông đã phải cho nghỉ việc 25 người trong dịp Giáng sinh nhưng với số tiền trời cho này, ông sẽ mở rộng công việc kinh doanh và kéo họ trở lại làm việc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      40

Quà Giáng sinh cho chó và mèo

Năm nay các siêu thị ở Nhật Bản cũng tham gia vào lễ Giáng sinh với việc thu hút được càng nhiều các khách hàng bốn chân càng tốt. Các siêu thị hàng đầu đã quyến rũ các người nuôi thú bằng những món quà đặc biệt dành cho con vật cưng của họ.

Một trong những món quà là Fukubukuro, "túi chứa hạnh phúc", là một cái túi được dán kín mít mà bên trong nó có gì thì các khách hàng cũng không tài nào đoán ra được. Phần lớn các trung tâm mua sắm đã cung cấp rất nhiều đồ

"hạnh phúc" dành cho chó và mèo.

Ví dụ như chuỗi siêu thị Takashimaya cung cấp "những túi lớn chứa hạnh phúc" cho chó với giá 30.000 yên (khoảng 250 đôla). Túi nhỏ thì giá rẻ hơn 1,5 lần. Các khách hàng cho biết những cái túi như vậy luôn đem đến sự thoải mái khác nhau cho vật cưng của họ như tấm đệm nằm ngủ, những dụng cụ để chăm sóc cho lông vật nuôi...

Còn trung tâm thương mại Mitsukoshi thì làm những phần quà ngọt ngào cho vật nuôi trong nhà, các quầy hàng chứa đầy bánh dành cho chó. Một cái bánh có nhân mật ong, đậu phộng và hoàn toàn không có đường làm bằng bột mì và nướng với dầu thực vật đặc biệt có thể để trong tủ lạnh 1 tuần có giá khoảng 3000 yên (25 đôla).

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      41

Búp bê mang bầu!

Chuỗi siêu thị Wal-Mart đã rút khỏi tất cả các cửa hàng của họ tại Mỹ bộ búp bê "Gia đình hạnh phúc", gồm búp bê bố Alan, búp bê con trai ba tuổi Ryan, búp bê mẹ Midge. Lý do là vì các nhà thiết kế đã tạo ra hình ảnh Midge mang bầu đứa con thứ hai.

Khi trẻ em mở bụng Midge ra thì sẽ rơi ra một búp bê sơ sinh tóc xoăn. Các bậc cha mẹ lo lắng rằng hình ảnh của Midge thật quá và sẽ có tác động không tốt đến trẻ em. Midge cũng là sản phẩm của nhà sản xuất đồ chơi Mattel Inc., nơi đã tạo ra búp bê Barbie nổi tiếng.

Midge được đưa ra từ năm 1963, là nhân vật đầu tiên trong số các búp bê bạn bè và gia đình của Barbie

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      42

Nhẫn cười trong thùng rác!

Các công nhân vệ sinh ở hạt Ocean đã tìm được hciếc nhẫn cưới của Jacqueline Orapello vô tình ném đi vào ngày 20/11. Người phụ nữ sống ở thành phố Stafford đã tháo chiếc nhẫn ra vì những ngón tay của cô bị sưng.

Cô đặt chiếc nhẫn vào một cái khăn giấy và vô tình ném đi sau khi dùng nó lau cái dĩa thức ăn cho con chó. Orapello đã gọi điện cho sở dịch vụ công cộng và chiếc xe rác đã lập tức chuyển hướng đi quay về bãi rác.

Ở đó các công nhân vệ sinh đã lục tìm trong 500 đến 600 bao rác trước khi tìm thấy cái nhẫn. Được biết đây là lần thứ hai Orapello làm mất nhẫn cưới của mình.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      43

Tin đồn về ma cà rồng ở Malawi

Nỗi lo sợ bị ma cà rồng tấn công vào ban đêm và hút máu người đã buộc chính phủ nước Malawi phải tiến hành một chiến dịch lớn để làm an lòng người dân. Tin đồn bắt đầu 3 tuần trước ở miền Nam của đất nước nghèo khổ tại Đông Nam Châu Phi này và càng tăng thêm những ngày gần đây.

Tuần rồi, những dân làng hoảng sợ đã đánh chết một người đàn ông bị nghi ngờ là ma cà rồng, tấn công và hành hình 3 linh mục từ nơi khác đến và phá hủy một trại cứu tế mà họ cho là trung tâm đầu não của ma cà rồng.

Tổng thống Bakili Muluzi gọi các tin đồn này là vô căn cứ và có ác tâm, ông buộc tội các nhóm đối lập đang tìm cách hạ thấp uy tín của ông bằng cách tuyên bố chính phủ của ông đã trao đổi máu người lấy thức ăn với các sở y tế.

Rất nhiều gia đình đã không dám bước ra khỏi nhà để đi làm đồng. Một vài người còn bỏ chạy tới thành phố Blantyre để được an toàn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      44

Bơi mừng lễ Giáng sinh

60 người đã tham gia vào cuộc bơi truyền thống ở kênh đào Anh vào ngày lễ Giáng sinh. Hàng trăm người theo dõi đã đừng dọc theo bờ biển ở Brighton để xem các tay bơi từ 11 cho tới 65 tuổi bơi trong làn nước lạnh nằm gần bến tàu chính của thành phố.

Đa số các tay bơi là thành viên của câu lạc bộ bơi lội Brighton, nơi tổ chức cuộc bơi từ khi nó ra đời vào năm 1860.

Tuy nhiên một vài khán giả đã bị thuyết phục tham gia vào nâng số người bơi lên nhiều hơn so với các năm trước.

John Ottaway cho biết thời tiết rất tốt, trời nắng, biển lặng và nhiệt độ dưới nước là 8,2 độ C. "Nhiều người sau khi nhảy xuống đã ngay lập tức phải đi lên nhưng đối với những người tham gia sự kiện này thường xuyên có thể ở đây tới 15 phút đồng hồ."

Các cuộc bơi truyền thống khác cũng được tổ chức ở Serpentine trong công viên Hyde Park (Luận Đôn), ở Porthcawl (nam xứ Wales).

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      45

Mỹ: bán đấu giá một thị trấn thời "cơn sốt vàng"

Một thị trấn thời "cơn sốt tìm vàng" ở bang California, Mỹ, đang được rao bán đấu giá trên website eBay. Đây là một sự kiện mà công ty này cho là có một không hai từ trước tới nay.

Thực ra không phải toàn bộ thị trấn "hoang sơ" Bridgeville ở California được rao bán mà chỉ một lô đất vườn và nhà rộng 82 mẫu Anh (1 mẫu = 0,4 héc-ta) gồm 10 ngôi nhà, 4 túp lều và cả một bưu điện. Một vài ngôi nhà đang trong tình trạng không ở được và cũng chỉ có vài người sống ở khu này. Bưu điện là dịch vụ kinh doanh duy nhất ở đây. Người bán cho rằng có thể cải tạo những ngôi nhà thành những nhà trọ dạng B&B (giường ngủ + bữa điểm tâm). Ngoài ra nơi đây khá yên tĩnh, duyên dáng với một con sông và chiếc cầu bắc qua...

Bridgeville hình thành năm 1871 và được chuyển thành sở hữu tư nhân gần một thế kỷ qua. Từ 27-11 đến nay (kết thúc đấu giá vào ngày 27-12), đã có

191 người đề nghị mua lại nó với giá cao nhất là 1.610.600 đô la. Người bán không tiết lộ giá thấp nhất mà họ muốn bán nhưng trước đó AP cho là 775.000 đô la.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      46

Khi voi đóng vai ông già Noel

Trái hẳn với lệ thường, một chủ trang trại ở Ayutthaya (cách Bangkok - Thái Lan 80km về phía bắc) đã quyết định biến một chú voi 6 tuổi thành ông già Noel. "Ông voi Noel" này tên là Num Choke đã được "ăn mặc" giống như các ông già Noel khác, nghĩa là cũng được mặc một bộ đồ màu đỏ và được gắn thêm bộ râu màu trắng.

Đúng vào ngày Noel, "ông" Num Choke trong bộ trang phục của mình đã tham gia phát quà cho trẻ em ở trường tiểu học của địa phương và được hoan nghênh nhiệt liệt.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      47

Tượng của cựu Tổng thống Philippines bị phá hủy

Tượng của cựu Tổng thống Philippines bị phá hủy. Tượng hình khuôn mặt của nhà cựu độc tài Philippines F.Marcos, được xây dựng ở tỉnh Benguet trong những năm 1980 khi ông đang cầm quyền, đã bị phá một cách thảm hại.

Giới chức địa phương cho biết, một số kẻ lạ mặt đã đặt thuốc nổ và phá hủy "dung nhan" của vị cựu Tổng thống: Mắt, mũi và trán của bức tượng vị tổng thống quá cố này đã "bay mất" sau vụ nổ (ảnh). Giới chức địa phương nghi rằng một số bộ tộc ở tỉnh Benguet đã gây ra vụ phá hoại này.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      48

Jack và Chloe là hai họ phổ biến nhất ở Anh

Theo kết quả một cuộc điều tra được công bố hôm 28.12, họ Jack và Chloe là hai họ phổ biến nhất ở Anh hiện nay. Như vậy, trong tám năm liên tiếp, họ Jack đứng đầu những họ phổ biến nhất ở nước Anh.

Với kết quả này, họ Jack được coi là họ phổ biến nhất ở quốc đảo này trong nửa thế kỷ trở lại đây. Cũng theo kết quả của cuộc điều tra, được công bố sớm hơn một tháng so với các kết quả điều tra tương tự của Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh, người Anh đang có xu hướng đặt tên con theo tên gọi của các ngôi sao. Có một điều đáng buồn là tên gọi Leo mà vợ chồng Thủ tướng Anh chọn để đặt tên cho đứa con mới sinh của họ là tên gọi kém được ưa chuộng nhất trong năm 2002 ở Anh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      49

Cuộc thi vượt bùn

Rất nhiều người tham gia trượt và tắm trong một vũng bùn đen và nước đá lạnh trong một cuộc đua thường niên từ bờ sông này sang bờ sông kia. Cuộc đua bùn Maldon ở thành phố Essex đã thu hút 150 người tranh tài và hàng ngàn người theo dõi.

Cuộc đua ra đời vào năm 1973 và những người tham gia sẽ bơi vượt qua con sông Blackwater khi thủy triều xuống. Nó bắt nguồn từ việc một khách hàng quen của quán rượu được thách đố phục vụ một bữa ăn trên bờ sông trong bộ đồ tuxedo. Sau đó nó trở thành cuộc vượt sông để uống một panh bia và quay trở lại. Tuy nhiên ngày nay các thức uống có cồn đã bị hủy bỏ.

Sau đó họ sẽ phải vượt qua một vũng bùn sâu 200m ở bờ bên kia, vài người tìm cách chạy, còn những người khác thì dùng bụng để đẩy người tới. Cuối cùng tất cả họ sẽ quay trở lại bờ sông ban đầu. Người thắng cuộc là anh Richard Jones, 29 tuổi đến từ Terling.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      50

Công ty chuyên sản xuất băng tuyết giả

Một công ty của Anh chuyên sản xuất tuyết giả đã vận chuyển nhiều chuyến hàng tới vùng Siberia. Công ty Snow Business chuyên cung cấp tuyết, sương giá và băng cho các bộ phim ở Hollywood, hang động của ông già Nôel và cho các sự kiện thể thao mùa đông.

David Crownshaw, người tự ví mình là người tuyết cho biết công ty Snow Business có thể cung cấp tuyết cho bất cứ nơi nào trên thế giới, họ có các khách hàng ở cộng hoà Séc, Hungary, Canada, Bỉ... và ngay cả ở Matxcơva và Siberia nơi được coi là có tuyết lạnh quanh năm, nó giống như bán tuyết cho người Étkimô.

Hiện công ty đang có 168 loại tuyết khác nhau cũng như cung cấp các sản phẩm như sương giá, băng, hòn tuyết, người tuyết, lều tuyết và cả núi băng. Tiêu chuẩn là chúng phải trông đẹp, không quá lạnh, và không quá trơn

trượt nhưng đôi khi cũng có đơn đặt hàng yêu cầu loại băng không cháy và không có màu vàng quá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      51

Con vật háu ăn

Một người nuôi chó cho biết cô đã không còn cười nổi vì con vật cưng của mình cứ liên túc ăn hết mọi thứ trong nhà. Zach đã ăn gần hết mọi thứ từ ngoài cho tới trong nhà của cô Diedre McLennan, theo đúng nghĩa đen như vậy.

Trong sáu năm, chú chó Zach đã ăn một cái nhẫn, hai cái điện thoại di động, một tờ séc trị giá 10.000 bảng Anh, dép đi trong nhà, các đôi giày, 14 tấm nệm, rất nhiều đôi vớ và đồ lót!

"Tôi đã hết cười nổi nữa rồi" - Cô McLennan nói - "Giờ nó đã sáu tuổi rồi lẽ ra nó nên hiểu biết hơn mới phải. Nhiều lúc nó quay về nhà với một cái ủng bằng cao su, chiếc giày của một ai đó hay là bộ đồ lặn của người hàng xóm."

Nhưng cô McLennan vẫn kiên quyết không muốn cho con Zach đeo một cái rọ bịt mõm.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      52

Phát hiện bộ xương thằn lằn đầu rắn khổng lồ ở vùng biển Mexico

Một bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh của loài bò sát lớn nhất từ trước tới nay vừa được khai quật tại Mexico.

Bộ xương được xác định là của một con thằn lằn đầu rắn có tên khoa học là Liopleurodon. Đây là loài bò sát ăn thịt lớn nhất và rất hung dữ, chúa tể của những đại dương cách đây 150 triệu năm. Các nhà cổ sinh vật học Mexico và Đức cho biết chiều dài bộ xương từ mũi đến đuôi là 20m. Con vật còn được tôn là "quái vật của Aramberri" - địa danh vùng đông bắc Mexico, nơi nó được khai quật.

Loài thằn lằn đầu rắn này có thể dài đến 25m và nặng đến 150 tấn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      53

Lấy thép từ toà tháp đôi ở Trung tâm WTC để đóng tàu chiến

Hải quân Mỹ đã có sáng kiến lấy thép từ toà tháp đôi và chở về một xưởng đóng tàu tại Mississippi để đóng tàu sân bay mới mang tên USS New York - cái tên cũng nhằm tưởng niệm các nạn nhân chết trong vụ khủng bố

11.9.

Nếu đủ tiêu chuẩn, thép này sẽ được nấu chảy để đóng phần đầu của con tàu trị giá 800 triệu USD. Người ta cho rằng phần thép này là phế tích của toà tháp nam. Tàu USS New York dự định hoàn thành vào năm 2007, có thể chở được thuỷ thủ đoàn 400 người và 800 lính thuỷ quân lục chiến.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      54

Thái tử Anh bị chỉ trích vì dùng hàng ngoại

Báo chí Anh cho biết, Thái tử Charles đã ký hợp đồng trị giá 100 nghìn bảng Anh để thuê bốn chiếc ôtô của nhà sản xuất ôtô Đức Audi. Tin tức này đã khiến dư luận và nhiều nghị sĩ Anh rất thất vọng vì ngay trước đó, Thái tử đã kêu gọi quân đội, các bệnh viện, trường học của Anh hãy chỉ mua lương thực thực phẩm Anh để giúp đỡ nông dân.

Người phát ngôn của Thái tử chống chế rằng, thực ra ông chỉ mua một chiếc ôtô để thay thế chiếc Vauxhall Omega đã cũ mà ông đang dùng. Người phát ngôn của Thái tử cũng nói: Điều này thực ra chẳng trái gì với tuyên bố của ông, bởi ông chỉ kêu gọi mua thực phẩm chứ không phải ôtô!

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      55

Những kỷ lục kinh dị

Pratesh Baruah , 25 tuổi, là người Ấn Độ sống ở thành phố Guwahati

(bang Assam). Hôm 27.12 vừa rồi, Baruah đã có dịp chứng tỏ với mọi người rằng mình là người có khả năng lập những kỷ lục kinh dị nhất. Baruah xuyên hơn một chục chiếc kim tiêm qua mặt để làm biến dạng khuôn mặt mình.

Chưa hết, Baruah còn khẳng định có thể ăn bóng đèn điện, uống axit hoặc "chén" 500 quả ớt chỉ thiên trong vòng 5 phút. Không ai dám tin vì bản thân Baruah nói vậy chứ cũng không thực hiện những gì anh ta nói cho mọi người cùng xem.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      56

Cách phòng chống trộm hữu hiệu

Sergey Sokolov, một nhân viên bảo vệ những ngôi nhà nghỉ hè ở vùng Vladimir thuộc Nga vừa phát minh ra được một cách hiệu quả để đối phó với những tên trộm thường xuyên đột nhập vào nhà nghỉ vào ban đêm.

Mặc dù Sokolov không to khoẻ hay đáng sợ gì nhưng anh lại tỏ ra là một nhà tâm lý học xuất sắc. Anh làm ra những tấm gỗ có khắc dấu giày rất lớn: Những thiết bị này để lại dấu chân khổng lồ trên mặt tuyết xung quanh khu nhà nghỉ nơi anh làm bảo vệ.

Khi những tên trộm tim cách đột nhập vào, ban đầu chúng sẽ nhận thấy những dấu chân khổng lồ ở đó và cả trên tuyết. Nhìn vào đó chúng nghĩ rằng người bảo vệ là một tay khoẻ mạnh và lực lưỡng đã e sợ bỏ đi. Sokolov cho hay số vụ trộm đã giảm gần 50% từ khi ý tưởng của anh được áp dụng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      57

Nấu gà tây bằng động cơ xe hơi

Một người đàn ông ngủ quên vào ngày lễ Giáng sinh đã vô tình nấu con gà tây bằng cách dùng động cơ xe hơi của mình. Josh Harper đã đặt con gà đặt trên động cơ xe khi anh lái chiếc xe tới nhà cô bạn gái cách 90 dặm ở Bristol.

Anh bọc con gà tây và rau trong một lá bạc dát mỏng và chèn nó vào dưới nắp đậy của chiếc Vauxhall Corsa. Khi Harper đến được nhà cô bạn gái thì anh nhận ra thịt gà đã nóng chín và sẵn sàng để dùng.

"Tôi không tin được là nó lại ngon như vậy" - Harper nói - "Khoai tây hơi cứng nhưng con gà tây thì thật là một bữa tiệc thịnh soạn."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      58

Bom giả trả tiền thật

Một chiếc F-177A Nighthawk đang tập trận ở New Mexico

Không quân Mỹ vừa đồng ý trả cho một người phụ nữ 12.000 đôla vì ngôi nhà của bà bị trúng một trái bom giả ở El Paso bang Texas. Ngôi nhà của Gloria Aker đã vô tình bị quả bom thả từ một chiếc F-177A Nighthawk rơi trúng vào tháng 7 trong một cuộc tập trận ở New Mexico.

Mặc dù quả bom giả không chứa chất nổ, nó đã làm hỏng mái nhà, bay xuyên qua phòng tắm, đâm sầm vào tường nhà, và xới tung 1,8 mét sàn nhà. Sau đó một thiết bị dùng để định vị quả bom đã phóng khói ra khắp ngôi nhà.

Lúc ấy bà Aker đang ở nhà cùng với hai đứa con. Cả ba bị một phen hú vía nhưng may mắn là không ai bị thương. Luật sư Mike Milligan cho biết thân chủ của ông đồng ý nhận 12.000 đôla bồi thường thiệt hại.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      59

Thi nhảy dù lượn từ tháp đôi cao nhất thế giới

Những người chơi môn nhảy tự do đang diễn tập từ trên toà tháp đôi Petronas cao nhất thế giới ở Malaysia để chuẩn bị cho cuộc thi nhảy mạo hiểm. Môn chơi này khá nguy hiểm vì thế nó bị cấm ở hầu hết các nước.

Khoảng 60 người tranh tài đã nhảy từ toà tháp đôi Petronas 88 tầng cao

452m ở Kuala Lumpur. Rất nhiều người đã bị những cơn gió mạnh thổi bay và thất bại trong việc hạ thấp xuống đất vào một vòng tròn được đánh dấu trong công viên ở dưới toà tháp.

Trong cuộc thi, những người tham gia sẽ nhận được điểm cho nơi họ đáp xuống: 20 điểm cho vị trí ngay trong vòng tròn và 10 điểm cho vị trí cách đó trong khoảng 20m. Được biết thời gian trung bình từ khi nhảy cho tới khi tiếp đất mất khoảng 1 phút.

Các tay chơi đến từ nhiếu quốc gia như Anh, Úc, New Zealand, Mỹ, Nga, Đức, Nhật... và họ sẽ phải ký một giấy hủy bỏ bảo hiểm ngay trước khi đặt chân vào toà tháp đôi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      60

Bị bắn vào đầu mà không hay biết!

Một người đàn ông phàn nàn về cơn đau đầu sau khi bị đánh đã được các bác sĩ khám và cho biết ông ta thật ra đã bị bắn vào đầu. Keishan Scudder sống ở Paterson, New Jersey, Mỹ về đến nhà của người anh họ vào ngày lễ Giáng sinh trên mình đầy máu. Anh ta giải thích mình đã bị cướp tấn công.

Cho tới khi anh ta được chụp X quang tại bệnh viện địa phương và các bác sĩ phát hiện ra Scudder bị một viên đạn bắn vào đầu. Hiện Scudder đang được giữ lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      61

Món quà không mong đợi

Một phụ nữ Anh mong chờ một món quà, chiếc xe thể thao mắc tiền từ ông chồng vốn là một công nhân xây dựng, đã tỏ ra thất vọng. Denise Guy 54 tuổi ra mở cửa vào ngày lễ Giáng sinh và nhìn thấy ông chồng 40 tuổi trong bộ trang phục của ông già Nôel đằng sau tay lái của một máy xúc 7 tấn!

"Nó không giống như tôi mong đợi" - Bà Guy nói - "Tuy nhiên thật sự là nó rất vui, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là làm cách nào tôi có thể tìm chỗ đậu nó trong thành phố."

"Bà ấy đã mong chờ một chiếc xe thể thao từ lâu rồi" - Ông chồng Steve nói - "Tôi nghĩ bà ấy có lẽ hơi thất vọng."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      62

Vừa tham quan vừa có thể thưởng thức thịt

100 con hổ và 2000 con cá sấu đã được đưa bằng máy bay từ Thái Lan sang Trung Quốc vào một sở thú, nơi các khách tham quan sẽ có thể tham quan và "thưởng thức thịt" một vài con trong đó!

Các khách tham quan có thể chụp hình chung với các con hổ Bengal và cho chúng ăn. Ngoài ra còn có các sô biểu diễn đua heo và voi.

"Chúng tôi cũng sẽ xây các nhà hàng để mọi người có thể nếm mùi vị của thịt cá sấu, các loại thuốc làm từ cá sấu và xem các trung tâm chế biến da"

- Một nhân viên của Sanya Love World cho biết - "Sau khi nuôi hổ sinh sản trong một vài năm, chúng tôi sẽ có hơn 1000 con. Các du khách có vẻ rất thích ăn thịt hổ tại Sanya."

Tuy nhiên tổng giám đốc của Sanya Maitree đã bác bỏ kế hoạch phục vụ thịt hổ cho du khách. "Điều này không thể được trừ phi chính sách bảo vệ loài vật của Liên Hiệp Quốc thay đổi" - Ông Chi Zengqing nói - "Khi chính sách đó thay đổi chúng tôi sẽ có đủ điều kiện để trở thành ngôi nhà lớn nhất của loài hổ trên thế giới."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      63

Kỷ lục về khả năng bắt chước tiếng loài vật

Một người Ấn Độ đã được ghi tên vào sách kỷ lục với khả năng bắt chước tiếng của 329 loài vật và chim khác nhau. Tên của Ram Babu đã được ghi vào sách kỷ lục Limca, một phiên bản bằng tiếng Ấn Độ của sách kỷ lục Guinness thế giới.

Ông đã bắt chước được tiếng của 169 con vật và 160 loài chim khác nhau. Ngoài ra ông cũng có thể bắt chước âm thanh của 50 loại phương tiệng giao thông, bao gồm cả tiếng ồn của xe lửa chạy ở các vận tốc khác nhau.

Hàng trăm người đã đổ về vườn động vật học Prince of Wales ở Lucknow và hoàn toàn bị thuyết phục trước khả năng kỳ lạ của Babu. Ông đã rèn luyện được khả năng bắt chước một cách hoàn hảo tiếng của loài vật sau khi sống trong rừng suốt 18 năm.

Tiếng gọi của Ram Babu đã thu hút nhiều con thú và chim muông đến nhưng sau đó chúng đã tỏ ra thất vọng khi nhận ra đó chỉ là âm thanh phát ra từ một con người. Ông nói: "Tôi có thể bắt chước tiếng một con sư tử hay hổ và chúng tỏ ra lúng túng khi tưởng tôi thuộc bầy của chúng."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      64

Thị trấn Bridgeville, California, đã được bán với giá gần 1,8 triệu USD

Cuộc bán đấu giá một thị trấn ở California, Mỹ, trên website eBay đã kết thúc hôm thứ sáu với giá cao nhất gần 1,8 triệu USD.

Nếu thương vụ diễn ra suôn sẻ, 33 héc-ta đất đai, nhà cửa và vườn tược của thị trấn Bridgeville sẽ thuộc về một người mua dấu tên đã đưa ra giá chính xác 1.777.877 USD chỉ vài giây trước khi cuộc bán đấu giá qua Internet đóng cửa.

Bridgeville là thị trấn đầu tiên được rao bán trên Website. Có gần 250 người trả giá trong vòng một tháng rao bán. Thị trấn có hơn chục ngôi nhà và lều, một bưu điện, một nghĩa trang, gần 3km bờ sông.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      65

Cấp giấy phép bay cho Ông già Tuyết và đàn tuần lộc

Sau khi chính quyền bang New Jersey (Mỹ) cấm nhập khẩu hươu và nai sừng tấm vào bang, các em học sinh lớp một của Trường Tiểu học High Bridge ở thành phố Trenton đã viết thư gửi chính quyền bày tỏ sự lo lắng rằng lệnh cấm này có thể áp dụng cho cả đàn tuần lộc của Ông già Tuyết khiến ông không thể bay qua bầu trời bang vào đêm Giáng sinh.

Bức thư này là sáng kiến của cô giáo Lynn Hickey khi cô không thể an ủi được các em nhỏ. Cao uỷ Môi trường của bang, ông Bradley Campbell, đã viết thư trả lời: "Lệnh cấm chỉ áp dụng cho tuần lộc dưới mặt đất. Còn tuần lộc bay thì không sao cả và luôn được chào đón ở New Jersey". Khỏi phải nói các em học sinh đã mừng như thế nào và đây hẳn là Giáng sinh huyền thoại nhất của các em.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      66

Kỷ lục chơi đàn piano trong hơn 50 tiếng đồng hồ

John   Conte đang biểu diễn đàn

Một nghệ sĩ đàn piano tại New Jersey, Mỹ, đã chơi đàn liên tục trong hơn

50 tiếng đồng hồ tại một nhà hàng ở New York, với hy vọng thu hút sự chú ý của người yêu và giới báo chí.

John Conte, 39 tuổi, đã bắt đầu cuộc chạy marathon âm nhạc từ lúc 7g30 ngày 24-12 và kết thúc vào lúc 11g50 ngày 26-12, tức tổng cộng 52 tiếng đồng hồ chơi đàn.

Conte chỉ nghỉ 15 phút sau mỗi 8 tiếng đồng hồ chơi liên tục các bài Giáng sinh và nhạc của nhóm Beatles được chọn trong số các bản độc tấu đặt xung quanh anh. Conte cho biết anh bị mất ngủ và dự định thực hiện những kế hoạch đòi hỏi sự thức tỉnh liên tục trong thời gian dài. Mục đích của anh là ăn mừng sự hoàn tất của việc ghi âm hai bản nhạc phim và chinh phục lại người bạn gái.

Thành tích của Conte đã được một nhà dựng phim tài liệu quay phim nhằm gửi những cuốn băng đến Sách kỷ lục Guinness đặt tại London.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      67

Lấy cắp cả xe cứu thương

Một người Nhật đã đánh cắp chiếc xe cứu thương đã được gọi đến để điều trị cho bàn tay bị thương của anh ta. Người đàn ông sống ở Kobe đã làm bị thương bàn tay mình sau khi tìm cách đấm vào bộ phận báo cháy để làm nó không kêu inh ỏi nữa.

Lính cứu hoả đã đến nhà của Haruyoshi Okutani và gọi cho xe cứu thương. Nhưng người đàn ông 53 tuổi bỗng trở nên giận dữ vào lúc xe cứu thương đến nơi và những nhân viên y tế không tài nào làm ông ta bình tĩnh lại được. Ông ta leo lên chiếc xe khi những nhân viên y tế không để ý và lái nó đi được hơn 1 dặm trước khi bị cảnh sát đuổi kịp.

Hiện Okutani đang bị thẩm vấn về hành vi lấy cắp chiếc xe cứu thương.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      68

Đôi giày lớn nhất thế giới

Những thợ làm giày ở Philippines vừa được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness sau khi khâu xong đôi giày lớn nhất thế giới. Đôi giày dài 5,5m dành cho đàn ông đã được ghi nhận là đôi giày lớn nhất thế giới. Nó đã vượt xa kỷ lục trước đó là đôi giày dài 3,2m được làm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành phố Marikina bên dòng sông thủ đô Manila được biết đến như là thủ đô làm giày của Philippines nhưng việc gỡ bỏ hàng rào thuế nhập khẩu đã làm cho ngành công nghiệp này bị thu nhỏ lại. Một đội 9 người thợ làm giày đã mất 75 ngày để khâu xong đôi giày khổng lồ trên, họ hi vọng việc này sẽ làm nổi bật chất lượng công việc và đem lại cho nền công nghiệp giày một tương lai tươi sáng hơn.

Chi phí để làm chiếc giày cao 1,83m và bề ngang là 2,25m là 1,2 triệu peso. Được biết lượng da thuộc cần dùng để làm đôi giày này có thể làm ra 250 đôi giày cỡ bình thường.

Marikina cũng là nơi có viện bảo tàng trưng bày một số đôi giày trong bộ sưu tập nổi tiếng của bà Imelda Marcos.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      69

Xe đạp dành cho loài ngựa!

Một người Nga sống ở vùng Krasnodar vừa phát minh ra một chiếc xe đạp dành cho loài ngựa. Yeugeny Mikhailov đặt tên cho phát minh của mình là

"xe đạp ngựa".

Phương tiện này hiện là độc nhất vô nhị.

Yeugeny Mikhailov đã phải mất rất nhiều năm để làm ra chiếc xe đạp này. Ông cho biết phát minh của mình đã sẵn sàng từ lâu rồi nhưng ý tưởng đó chỉ thu hút được sự chú ý của một vài người cộng tác với ông. Và khó khăn nữa là Mikhailov không thể nào kiểm nghiệm được phát minh của mình, vì con ngựa duy nhất của ông vừa bị đánh cắp.

Tuy nhiên những người hàng xóm nói rằng tên trộm đã làm một việc rất nhân bản, họ còn cho biết sẽ không bao giờ cho Mikhailov mượn ngựa của họ để thử nghiệm phát minh của ông. Họ không tài nào tưởng tượng ra được con ngựa sẽ leo lên chiếc xe đạp như thế nào.

Nhưng Mikhailov lại nói những con ngựa sẽ thích chiếc xe, và cho biết ngay cả những con ngựa đua cũng có thể dùng nó để luyện tập. Ông dự định chiếc xe sẽ hoàn tất vào mùa xuân năm 2003.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      70

Dùng xương chậu làm gậy

Một người đàn ông sống ở Norfolk vừa có một cây gậy đi đường làm bằng chính xương chậu của ông ta. Ông Ian Sutherland đã yêu cầu các bác sĩ giữ lại khúc xương khi ông làm giải phẫu thay xương chậu.

Người đàn ông 62 tuổi đã về hưu đã nảy ra ý tưởng làm một cây gậy từ một người con trai của ông, vốn là nhà khảo cổ học. Ông nói: "Tôi rất hài lòng với nó. Thật tuyệt khi ta dùng được một phần bị thải ra từ chính cơ thể mình."

Ian cho biết các bác sĩ đã đưa cho ông khúc xương khi ông hồi phục sau ca phẫu thuật. "Nó được bỏ trong một cái bao kín đánh dấu ". Khi tôi về đến nhà tôi đã bỏ nó vào tủ lạnh gần những cây đậu Hà Lan đông đá. Vợ tôi đã rất kinh sợ. Tôi nghĩ bà ấy cho tôi là người hơi khác thường."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      71

Mặt nạ phòng độc dành cho chó và mèo

Chó và mèo ở Israel có thể sống sót trong trường hợp bị Iraq tấn công bằng vũ khí sinh hay hoá học, chúng được bảo vệ bằng những mặt nạ chống độc dành cho thú nuôi.

Người phát minh ra mặt nạ trên, bác sĩ thú y Rafi Kishon cho biết có đủ kích cỡ phù hợp với mèo và chó thuộc đủ loại từ con nhỏ nhất như giống chó Chihuahua cho tới loại lớn nhất như con St Bernard.

Giá của mặt nạ từ 12 tới 18 đôla một cái tùy kích cỡ. Những người chủ nuôi cũng có thể mua thuốc giải độc cho vũ khí hoá học, thuốc kháng sinh cho bệnh than và cả thuốc an thần để làm dịu những con vật đang "lo lắng" của họ! Chiếc mặt nạ được làm bằng một loại sợi đặc biệt và chứa đủ không khí cho các con vật thở trong nhiều phút.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      72

Thoát chết nhờ sụt gần phân nửa trọng lượng

Một chú chó bị kẹt trong hang thỏ suốt hai tuần liền cuối cùng cũng thoát ra được sau khi nó sụt gần phân nửa trọng lượng cơ thể. Sammy tên chú chó thuộc giống chó săn Jack Russell đã mất tích trong khi đang đi dạo ở Dorset cùng với người chủ Joe Tait.

Ông Tait cho biết khi ông hầu như đã mất hết hi vọng gặp lại chú chó của mình thì bất ngờ nó đã trở về nhà sau khi sụt mất 2,7kg. Sammy có lẽ đã kẹt trong cái hang đó mà không có thức ăn hay nước uống gì.

Hiện chú chó đang được cho một chế độ ăn uống bồi dưỡng để trở lại khoẻ mạnh như xưa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      73

Chia sẻ cùng một tấm thiệp trong suốt 50 năm

Hai người bạn đã gửi cho nhau cùng một tấm thiệp Giáng sinh trong suốt gần nửa thế kỷ. Norma Cousins, 88 tuổi sống ở Long Melford, Suffolk và John Alston, 64 tuổi ở Besthorpe, Norfolk đã dán dán những tờ giấy vào tấm thiệp để gửi lời chúc cho nhau

Tấm thiệp có hình hai con vịt đang trượt tuyết được nông dân Alston gứi đi lần đầu tiên khi 15 tuổi và khi còn sống gần bà Cousins. Năm sau bà Cousins đã gửi lại nó cho ông và từ đó trở đi tấm thiệp được hai người gửi đi gửi lại cho nhau.

Hai người bạn thậm chí còn gửi tấm thiệp qua đường bưu điện cho nhau khi ông Alston sống ở Úc trong hai năm.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      74

Giám đốc nhà tù suýt bị tống giam

Giám đốc nhà tù trong lâu đài Mirov (miền đông bắc Czech) được coi là nghiêm khắc nhất ở nước này vừa bị cách chức vì tội ăn cắp vặt.

Sự việc xảy ra từ mùa hè năm ngoái, khi ông giám đốc vừa nhậm chức tới mua hàng tại một siêu thị. Thấy một chiếc gilet bằng da tương đối đẹp với trị giá 50 euro, ông này đã tìm đánh cắp nhưng bị bắt quả tang.

Sau khi nộp tiền phạt, ông giám đốc xấu thói đã tìm cách lấp liếm vụ việc. Tuy nhiên, một người giấu tên đã gửi thư tố cáo ông giám đốc và kết quả là ông đã mất chức và còn suýt bị tống giam.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      75

Người có lòng tốt

Một doanh nhân ở North Carolina, Mỹ đã quyết định chia sẻ một số tài sản của mình với những người khác. Nhà tư vấn thiết kế nội thất Mike Jeffcoat,

42 tuổi đã dán 300 tờ 1 đôla vào cửa sổ văn phòng của ông cùng với lời nhắn:

"Xin chỉ lấy những gì bạn cần. Hãy nhớ là còn những người khác."

Nhiều người trong đám đông không lấy gì cả trong khi một số thì lấy đủ để mua một tách cà phê, quà Giáng sinh hay một vé xe buýt. Tất cả số tiền đã hết trong vòng 35 phút.

Ông Jeffcoat cho biết khi ông đang dán những tiền giấy lên cửa sổ, một người lạ mặt đã đưa cho ông 20 đôla để góp vào số tiền trên.

Trong số những người lấy số tiền trên có Sharmel Shirley, 23 tuổi và Sadaka Kimble, 24 tuổi cả hai đã chia đôi 41 đôla. Shirley cần tiền để trả cho hoá đơn tiền điện còn Kimble thì mua tã lót cho con gái cô. Cả hai đều thất nghiệp trong vài tháng và họ rất ngạc nhiên lẫn biết ơn người đã cho họ số tiền trên.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      76

Tiểu đạo tặc!

Nhà chức trách đang cố gắng suy nghĩ xem phải làm gì với một cậu bé 7 tuổi sống ở Minneapolis đã đánh cắp một chiếc xe hơi, lái nó vòng quanh một lúc và tông vào hai chiếc xe khác.

Cậu bé đã lái chiếc xe đánh cắp ngược chiều tông vào một chiếc xe ở vùng lân cận Powderhorn, tiếp theo làm một cậu bé 10 tuổi bị thương nhẹ đang đi cùng mẹ và em gái trong một chiếc xe khác.

"Thằng bé lại làm nữa à? Tôi không thể tin được" - Debra Taylor nói, nạn nhân đầu tiên bị mất chiếc xe Jeep Cherokee đời 1992 do cậu bé lấy mất vào ngày 6 tháng 9 - "Cần phải làm gì đó. Không thì nó hỏng mất."

Nhà chức trách cho hay họ đang xem xét liệu có cho cậu bé tới trại cải tạo. Ở Minnesota, trẻ em dưới 10 tuổi không thể chịu trách nhiệm hình sự.

Còn nạn nhân Laura Torres cho biết cô chỉ vừa bước ra để khởi động chiếc xe. Và không đầy 3 phút sau, chiếc xe đã chạy mất. Cậu bé (tên vẫn chưa được tiết lộ) đã được đưa tới trại St. Joseph dành cho trẻ em.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      77

Dự án xây tháp cao nhất thế giới tại Tokyo

Một nhóm các nhà doanh nghiệp và cư dân Nhật Bản ở Tokyo đã công bộ một dự án đầy tham vọng trị giá 367 triệu USD để xây dựng tháp cao nhất thế giới tại công viên nổi tiếng Ueno ở thủ đô Tokyo.

Cơ cấu mới này được tạm thời đặt tên là "tháp Tokyo mới" sẽ có chiều cao 600m, cao hơn tháp CN (553m) tại Toronto, Canada.

Tháp mới sẽ chủ yếu được dùng làm trạm tiếp phát cho các đài truyền hình hiện đang sử dụng tháp Tokyo, một tòa tháp màu đỏ cao 333m được phỏng theo Tháp Eiffel.

Kế hoạch này sẽ được chính thức trình lên hội đồng thành phố Tokyo vào tháng 11 tới.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      78

Không được dự đám cưới con gái chỉ vì có ria mép

Một người Brazil đã không được phép tham dự đám cưới của cô con gái chỉ vì ông có ria mép. Cô con gái 19 tuổi của Ari dos Santos Tomaz làm đám cưới trong một nhà thờ Phúc âm ở Raposos, nơi cấm các giáo dân để râu trên mặt.

Tuy nhiên ông Tomaz 53 tuổi không phải là giáo dân của nhà thờ trên và vị linh mục cho biết ông không thể vào nhà thờ ngay cả để chứng kiến cô con gái làm lễ thành hôn.

Đám cưới đã bị hoãn gần 3 giờ đồng hồ trong khi gia đình tìm sự cho phép của cảnh sát. Cảnh sát đã đáp ứng lời đề nghị trên nhưng cũng cho biết họ không thể làm gì hơn. Người anh trai của cô dâu đã cầm tay cô trao cho chú rể Joao Batista Oliveira thay cho ông bố.

Ông Tomaz cho hay ông sẽ kiện nhà thờ. "Lúc đầu vị linh mục tỏ ra rất tử tế với tôi nhưng sau đó ông ta lại bảo rằng tôi không được phép vào nhà thờ vì bộ ria mép của tôi được coi như là một biểu hiện tội lỗi trong tôn giáo của họ" - Ông nói.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      79

Quảng cáo trên thân bò

Ở Thụy Sĩ, một công ty đã biến những con bò thành các panô quảng cáo di động. Logo và khẩu hiệu của các công ty và được sơn lên thân con bò trước khi chúng được đưa trở lại đồng cỏ trong các chiến dịch quảng cáo nhãn hiệu.

Frank Baumann, chủ tịch công ty quảng cáo bằng bò cho biết ông hi vọng ý tưởng trên sẽ giúp phát triển nền kinh tế ở nông thôn. Công ty cung cấp quảng cáo cho những ai muốn có logo, khẩu hiệu sơn ở một bên thân con bò bằng sơn xe hơi.

Nhưng việc làm trên đã bị các tổ chức bảo vệ loài vật lên án, họ nói Baumann chỉ đơn giản là muốn quảng bá cho công ty ông chứ không phải là vì phục vụ cho nông nghiệp như ông tuyên bố. Giá để quảng cáo trên bò tùy thuộc vào kích thước và thời gian quảng cáo, nhìn chung là khoảng 250 bảng Anh

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      80

Phản đối mèo trong các vở kịch

Những người tham gia chiến dịch bảo vệ quyền loài vật đang phản đối một rạp hát ở Hà Lan dùng mèo để biểu diễn. Trong một vở diễn tại rạp hát Noord-Nederlands Toneel ở Groningen, một con mèo bị chĩa súng vào người trong khi con kia thì dính đầy nước xốt cà chua.

Các tổ chức bảo vệ loài vật cho biết họ đang chuẩn bị đem vụ việc ra toà và tìm cách thuyết phục toà án ra lệnh cấm sử dụng mèo trong các vở kịch.

Ông Marjolein Ludeman, người thuộc tổ chức trên nói: "Một con mèo phải được ở trong nhà gần bên bếp lửa chứ không phải là trên sân khấu để thu hút sự chú ý của khán giả."

Tuy nhiên nhà sản xuất kịch Hans Jansen lại nói: "Những con mèo không bị đối xử tệ bạc. Bạn không thể ra lệnh cho chúng làm như thế. Các con mèo sẽ không làm gì nếu chúng không muốn."

"Sau cảnh diễn với nước xốt cà chua, ở hậu trường con mèo được nhân viên chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, nó được âu yếm vuốt ve. Và tôi cũng không cho rằng con mèo bị chĩa súng vào người sẽ hoảng sợ. Loài mèo không nhận thức được sự nguy hiểm của súng " - Ông nói tiếp

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      81

Máy bay "hạ cánh" trên mui xe!

Một chiếc máy bay Piper Cherokee đã hạ cánh trên mui một chiếc xe hơi đang chạy trên đường cao tốc ở Na Uy. Bà Aase Jorunn Thorvik cho biết cánh chiếc máy bay sượt qua mui chiếc xe khi con gái bà đang lái xe và sau đó thì họ thấy một chiếc máy bay loại nhỏ đậu xuống ngay trước mắt. May mắn là không có ai bị thương.

Chiếc máy bay với sải cánh 10m đang trên đường đến sân bay Oersta- Volda, cách tây bắc thủ đô Oslo 350km thì một động cơ bị hỏng và buộc phảI hạ cánh khẩn cấp trên đường E-39.

Sten Pilskog 28 tuổi người đang lái xe hướng ngược lại khi chiếc máy bay đáp xuống. Anh nói: "Tôi đã không thể tin vào mắt mình. Trong một vài giây tôi đã sợ là nó sẽ đụng vào tôi."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      82

Nhật Bản tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của thú nhồi bông

Hàng nghìn con gấu nhồi bông đến từ khắp thế giới sẽ có mặt vào cuối tuần này tại Osaka, Nhật Bản, để tham dự sinh nhật lần thứ 100 của gấu nhồi bông.

Khoảng 130 nhà sưu tầm và chủ các cửa hàng, chủ yếu từ Mỹ, châu Âu và Singapore sẽ trưng bày 5.000 con gấu nhồi bông của họ tại cuộc triển lãm kéo dài 2 ngày.

Ban tổ chức hy vọng cuộc triển lãm này sẽ thu hút khoảng 10.000 du khách. Gấu nhồi bông được cho là đã ra đời từ năm 1902 tại Đức và Mỹ. Tuy nhiên có giả thuyết cho rằng gấu nhồi bông có nguồn gốc từ Mỹ và được phỏng theo câu chuyện của Tổng thống Theodore Roosevelt đã từ chối bắn vào môt con gấu con bị cột để dùng làm bia dễ nhắm. Do đó gấu nhồi bông được gọi bằng  tiếng  Anh  là  "teddy  bear",  theo  biệt  danh  Teddy  của  Tổng  thống Roosevelt

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      83

Tiết kiệm nước bằng cách tắm chung vòi hoa sen

Chính quyền trên hòn đảo nhỏ Lundy (Anh) đang kêu gọi những cư dân của đảo tắm vòi sen cùng nhau để tiết kiệm nước. Hòn đảo đang phải đối mặt với vấn đề lớn về nguồn nước, thực tế trên đảo đã không có mưa từ hai tháng qua.

Ông Paul Roberts, tổng giám đốc công ty Lundy cho biết họ đang yêu cầu mọi người tắm vòi sen cùng với bạn bè hay người thân của họ và cho hay dân đảo cũng hưởng ứng sáng kiến này.

Hòn đảo chỉ có 24 cư dân nhưng khi du khách những người thân của họ đến đây, số người lên đến 100. Hòn đảo rất nhỏ, chỉ dài có 3 dặm và rộng nửa dặm.

Để tiết kiệm nước sạch, người dân đã nghĩ ra một mẹo: họ dùng nước biển trong nhà tắm thay vì là nước ngọt. Sáng kiến trên đã tiết kiệm khoảng

50% lượng nước dùng hàng ngày tức khoảng 4000 galông nước.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      84

Quả bí ngô nặng 565kg

Khoảng vườn của một người ở New York chỉ cho ra 3 quả bí ngô mỗi năm nhưng như thế dường như là quá đủ. Một quả nặng 204kg, một quả khoảng

363kg, và quả thứ ba thì nặng 565kg, chỉ kém kỉ lục thế giới gần 8kg.

Tim Baley cho biết ông đã gieo trồng những hạt giống loại "Atlantic khổng lồ", tưới thật nhiều nước và cung cấp nhiều chất hữu cơ. Bailey hiện đang cho xe tải chở những quả bí khổng lồ đến hội chợ bí ngô thế giới ở Clarence, gần Buffalo.

Lần đầu tiên Bailey quan tâm tới việc trồng những quả bí ngô to lớn là khi ông nói chuyện với người anh rể, Dave Fisher, một nhà trồng dưa hấu khổng lồ. Được biết Bailey còn trồng những cây hoa hướng dương khổng lồ.

Để cho kết quả tốt hơn, ông tự thụ phấn cho hoa của cây bí ngô và giới hạn số lượng cây trồng. Những quả bí ngô siêu lớn có đường kính khoảng 1,5m.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      85

Bị bắt ba lần trong 3 tiếng đồng hồ

Cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đã phải chặn một người đàn ông ba lần liên tiếp trong 3 giờ vì tội say rượu khi lái xe. Lần đầu cảnh sát đã chặn người đàn ông Na Uy 30 tuổi trên vì lái xe quá tốc độ trên xa lộ E18 và nhận thấy nồng độ rượu của ông ta vượt mức cho phép.

Khi rời đồn cảnh sát, người đàn ông lái xe đi tiếp nhưng đã bị camera giao thông ghi hình và lại bị bắt tiếp. Cảnh sát đã tạm giam chiếc xe của ông ta nhưng sau đó trả nó lại khi người đàn ông dẫn theo một người bạn và nói người này sẽ lái xe thay cho ông.

Nửa tiếng sau, cảnh sát lại nhận được tin báo một chiếc xe phóng với tốc độ cao trên xa lộ E18 đi Na Uy và lần này cũng lại là người đàn ông trên là tài xế.

Ông ta sẽ bị buộc ba tội danh uống rượu khi lái xe, 2 tội danh lái xe quá tốc độ cho phép và một tội danh lái xe cẩu thả vi phạm luật.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      86

Rùa thích tắm nước nóng

Khó hiểu vì những hoá đơn tiền nước nóng tăng vọt, người chủ một toà nhà cho thuê ở miền Nam Thụy Điển đã cho lắp đặt một miệng vòi hoa sen tiết kiệm nước, kiểm tra những lỗ rò và phát hiện ra thủ phạm.

Một con rùa nuôi đã hưởng thụ cuộc sống trong dòng nước chảy ở một nhiệt độ ổn định là 32 độ C suốt 18 tháng trời.

Người  ta  ước  tính  con  rùa  đã  tiêu  thụ  5000  mét  khối  nước  và

160.000kWh đốt nóng trị giá khoảng 9600 bảng Anh.

Người mướn căn hộ đã đồng ý trả cho ông chủ nhà chi phí vượt trội, và con rùa vẫn được sống trong căn hộ nhưng bây giờ nó chỉ được tắm nước lạnh mà thôi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      87

Tự tử vì muốn được lên thiên đường

Ba thành viên của một giáo phái thờ Phật quá khích ở Campuchia đã tự thiêu mình trong những bồn tắm chứa đầy dầu lửa và ba người khác bị thương nặng trong một vụ tự tử tập thể.

Hai ni cô và một nhà sư đã chết trong ngôi chùa cổ Wat Thmar Sar ở tỉnh miền đông Prey Veng, để lại thư tuyệt mệnh bày tỏ đức tin của họ vào việc tự tử là cách duy nhất để được lên Thiên đường.

Ba nhà sư khác ở cùng một ngôi chùa, được biết đến với những lễ nghi hà khắc, cũng tìm cách tự vẫn bằng cách rạch ngực mình những đã được cứu sống kíp thời.

Nhà chức trách cho biết họ đang tìm bắt một thành viên cao cấp của giáo phái trên, người đã bày ra vụ tự tử tập thể trên nhưng không dám chết và đã bỏ trốn khỏi chùa

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      88

Bị sa thải vì có hành động ác độc với thú vật

Ở Mỹ, một nhân viên quản lý động vật đã bị sa thải vì đem một số chó con bị bỏ rơi làm đồ ăn cho một con trăn. Người phụ nữ trên cho biết con trăn rất đói và cô không có thức ăn nào thích hợp với nó.

Cô sẽ phải đối mặt với việc bị cáo buộc có hành vi ác độc với thú vật. Bà West, giám đốc của sở sức khoẻ Detroit cho biết những nhân viên khác đã chứng kiến sự việc trên nhưng bà từ chối tiết lộ bao nhiêu chú chó con đã bị làm mồi cho con trăn kia.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      89

Trộm lầm xe cảnh sát

Thật khó mà nói những cảnh sát hay những tên trộm sửng sốt hơn khi 2 người đàn ông tìm cách ăn trộm một chiếc xe tải nhỏ của cảnh sát. Sự việc trên xảy ra tại một bãi đậu xe, người cảnh sát trên chiếc xe kia đang theo dõi bãi đậu xe sau khi nhiều người trình báo xe họ bị mất trộm những dàn máy stereo, tiền, điện thoại đi động, và dĩa CD.

Nhân viên cảnh sát đã quan sát hai gã bước ra khỏi xe, nhìn vào cửa kính của những chiếc xe ở bãi đậu và mở nắm cửa từng chiếc. Đến khi hai tên trộm mở chiếc cửa trượt của chiếc xe tải nhỏ, cảnh sát Jessie Watts Jr. đã cầm súng nhảy ra và bảo chúng nằm xuống.

Robinson Morales 25 tuổi và Fiore Petrassi 20 tuổi bị buộc tội ăn trộm và xâm nhập bất hợp pháp.

"Chúng tôi đã thành công trong việc theo dõi bí mật và bắt giữ được bọn trộm" - Cảnh sát trưởng Robert Byrd của nói - "Nhưng tôi không nghĩ là chúng lại tính trộm cả xe cảnh sát."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      90

Trộm biểu tình

Ngày 13.10, đại diện cho giới trộm cắp tại Colombia, tập hợp các

"ngành": Đào ngạch, trộm ô tô và móc túi, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình hy hữu tại thành phố Cali để phản đối những "tên trộm công chức".

Theo phát ngôn viên của giới trộm Colombia Jose Nieto, cuộc biểu tình nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tham nhũng tràn lan tại Colombia hiện nay. Kể từ năm 2000, đã có 5 nghị sĩ nước này bị buộc tội tham nhũng.

Mới đây nhất, 82 quan chức, trong đó có cựu chỉ huy đội chống ma tuý Colombia, đã bị buộc tội biển thủ số tiền hàng triệu USD mà Mỹ tài trợ cho nước này để tiến hành cuộc chiến chống buôn lậu ma tuý.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      91

Cặp đồng tính đầu tiên trên thế giới có... 4 con

Đối với hai chàng trai Michael Meehan và Thomas Dysarz đang sở hữu hai hiệu cắt tóc ở Lexington, Kentucky, Mỹ, thì đây là một sự kiện lịch sử. Họ trở thành cha của 4 đứa trẻ với sự giúp đỡ của một người phụ nữ mang thai hộ.

Meehan 36 tuổi từng là luật sư và bạn tình Dysarz 31 tuổi rất tự hào vì có lẽ họ là cặp đồng tính đầu tiên trên thế giới có tới 4 đứa con. Họ có con thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và Meehan là người cha sinh học.

Khi 4 đứa trẻ được sinh ra, hai người cha đều mừng vui khó tả nhưng vẫn kiên quyết giấu tên người phụ nữ mang thai hộ theo cam kết từ trước.

Hai người cha bị sốc khi biết tin người mẹ mang thai hộ đã sinh cho họ không chỉ 1 mà 4 đứa con.

Hiện người mẹ mang thai hộ vẫn cho những đứa trẻ bú nhưng trong tương lai cô sẽ giữ giới hạn trong quan hệ. Theo luật bang Kentucky, người mẹ mang thai hộ có thể chấm dứt quyền làm mẹ 3 ngày sau khi sinh, nhưng đến nay cả hai ông bố vẫn xem cô là mẹ của 4 đứa trẻ.

Từ khi những đứa trẻ được sinh ra, công việc của hai ông bố đã bị đảo lộn. Bọn trẻ đòi ăn và khóc liên tục khiến họ phải vật lộn suốt ngày đêm. Hai ông bố cho biết sẽ nhanh chóng thuê một vú em.

Việc họ có con đã gây ra không ít lời đàm tiếu, nhưng Dysarz và Meehan vẫn luôn tỏ ra hạnh phúc khi cho biết rằng tại đây cũng có nhiều người ủng hộ việc các cặp đồng tính quyết định có một gia đình với những đứa con.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      92

Kỷ lục kẹp 153 chiếc kẹp đồ trên mặt

Một người đàn ông vừa phá kỷ lục của chính mình khi kẹp 153 chiếc kẹp quần áo vào khuôn mặt của anh ta. Garry Turner đã phá kỷ lục cũ hơn 20 chiếc kẹp trước cắp mắt kinh ngạc của những người chứng kiến ở York (Anh).

Sự kiện diễn ra ở cửa hàng WH Smith's nhằm chào mừng việc phát hành cuốn sách kỷ lục Guinness năm 2003. Garry cho biết việc gắn những cái kẹp vô cằm là đau đớn nhất. Sau khi bỏ những cái kẹp ra, rất nhiều vết hằn còn lại trên da mặt anh, Garry phải liên tục xoa bóp mặt mình.

Luật quy định có những vùng nhất định trên mặt mà kẹp không thể được gắn vào bao gồm đôi môi. Turner cho đám đông khán giả biết anh thành công là nhờ có da mặt co giãn và khả năng chịu đau giỏi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      93

Đám cưới không cần chú rể

Ở Rumani, một gia đình đã từ chối hoãn đám cưới tốn kém lại chỉ vì chú rể đã bị hôn mê, họ đã cho người anh trai của chú rể thay thế anh ta. Gia đình Carasel sống ở làng Turceni đã mời rất nhiều bạn bè và họ hàng trên khắp đất nước về chung vui với họ.

Họ không muốn hoãn buổi lễ lại ngay cả khi một vài giờ trước khi buổi lễ tiến hành người con trai Gabriel, chú rể tương lai đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thay thế cho em trai mình tại buổi lễ, người anh Dumitru Carasel nói:

"Gabriel sẽ cưới cô dâu khi nó hồi phục lại, và cho tới lúc đó chúng tôi sẽ ăn mừng thật sự."

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      94

Cứu sống bạn nhờ bắt chước theo phim

Một bé gái 8 tuổi đã cứu sống người bạn của mình khi bắt chước y hệt những gì mà cô bé đã xem trong những bộ phim của Hollywood. Simona M ở Bucharest (Rumani) đã hô hấp nhân tạo và xoa bóp vùng ngực cho người bạn gại là Monica sau khi em này bị trượt té từ độ cao hơn 3m.

Được biết trong khi những người lớn gần đó chạy đi tìm sự giúp đỡ thì Simona bắt đầu làm theo những gì mà cô bé đã xem trong phim để sơ cứu cho người bạn.

"Cháu chỉ bắt chước những gì các bác sĩ làm trong phim mà thôi" - Simona nói.

Các bác sĩ sau đó cho biết chính hành động kịp thời của cô bé đã cứu sống người bạn kia.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      95

Một tên cướp bỏ lại 2 cái răng vàng khi chạy trốn

Một người đàn ông sau khi đánh cướp ngân hàng đã gãy mất 2 cái răng bằng vàng vì bị xe tải tông phải trong lúc chạy trốn.

Theo FBI, kẻ tình nghi đã vào ngân hàng Wachovia ở bờ biển bắc Miami, rút khẩu súng giấu trong túi xách ra và yêu cầu người thu ngân cho tiền vào túi. Cô thu ngân đã đưa cho gã một số tiền (chưa được tiết lộ) sau đó gã bỏ chạy và vô tình nổ súng trong lúc nhét nó vào túi quần.

Kẻ tình nghi chạy ra khỏi ngân hàng, bị một chiếc xe tải đụng phải và kéo lê một đoạn. Gã đã tự đứng dậy được, nhảy vào một chiếc xe chờ sẵn gần đó và bỏ trốn, để lại hai cái răng bằng vàng. Cảnh sát đã giữ hai cái răng này để làm bằng chứng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      96

Con chưa đau, bố đã bệnh

Theo Hãng Thông tấn Petra của Jordan ngày 1.10, bố của cậu bé Khaled,

6 tuổi, đã ngất xỉu khi nhìn thấy con trai mình trượt chân và rơi xuống từ cửa sổ tầng bốn của khu chung cư tại thị trấn Zarqa.

Rất may cậu bé đã rơi trúng đống cát lớn và không hề hấn gì. Cả hai bố con đã được đưa vào bệnh viện. Người bố khi tỉnh dậy đã lại ngất xỉu khi nhìn thấy cậu con trai đang tươi cười đứng cạnh giường mà không hề có một vết thương nào sau cú ngã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      97

Xay xỉn khi điều khiển xe ngựa cũng bị tước bằng lái xe

Một người Hà Lan về hưu đã bị tước bằng lái xe sau khi ông ta bị bắt gặp đang say rượu khi điều khiển một chiếc xe ngựa.

Người đàn ông 65 tuổi đã mất điều khiển trong khu chợ Tilburg và phá hỏng một số chậu hoa cảnh. Sau đó ông ta ngã khỏi chiếc xe và bị cảnh sát giữ lại để kiểm tra về lượng rượu đã uống.

Người đàn ông bị buộc tội say xỉn khi lái xe và bị tịch thu bằng lái trong khi chờ ngày ra hầu toà. Tuy nhiên ông vẫn có thể tiếp tục điều khiển chiếc xe ngựa của mình mà không cần bằng lái.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      98

5 triệu bảng Anh cho 18 phút làm việc

Một giáo viên ở Detroit (Mỹ) đã được trả 5 triệu bảng Anh cho 18 phút làm việc do lỗi ở khâu đánh máy. Giáo viên trên (không được tiết lộ danh tánh) có được số tiền trên trong tài khoản của ông ở ngân hàng trong 6 ngày khi một người nào đó đã báo cho nhân viên sở tài chính.

Sai lầm xảy ra khi một thư ký đánh vào số trong mục tiền lương tính theo giờ của giáo viên. Phần mềm tính lương đã không nhận ra sai lầm trên.

Vì vậy hiện nhà chức trách đã cài đặt một phần mềm mới để báo hiệu khi xảy ra trường hợp thanh toán nhầm số tiền từ 10.000 USD trở lên.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                      99

Kẻ đào tẩu không may mắn

Tù nhân Sergio Vilas Boas đã trốn khỏi đồn cảnh sát ở Belo Horizone

(Brazil) và chặn chiếc xe buýt đầu tiên mà hắn gặp. Nhưng đó lại là chiếc xe của cảnh sát thành phố và những cảnh sát viên trên đó đang có nhiệm vụ truy tìm hắn ta.

Được biết trước đó Vilas Boas đang chờ ngày ra hầu toà sau khi bị bắt vì mang 3 khẩu súng ngắn bất hợp pháp trong một trận bóng đá.

Hắn đã bỏ trốn sau khi yêu cầu được gọi điện thoại và chế ngự viên cảnh sát canh giữ. Được biết chiếc trên xe buýt toàn là những cảnh sát, họ đã ngay lập tức bắt và còng tay hắn lại.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    100

Khi người yêu của nữ nhân viên nhà tù là một tù nhân

Một phụ nữ từng là người gác tù đã giấu một người tù vượt ngục trong căn hộ của cô ta trong vòng 8 tháng trước khi hai người làm đám cưới. Julia Seewald 28 tuổi đã gặp Erich Michlberger 40 tuổi, người đang chấp hành án tù vì tội lừa đảo tại một nhà tù ở Vienna (Áo).

Họ bắt đầu có quan hệ thân mật và khi Erich được cho phép về thăm người thân bị bệnh, anh ta đã nhân cơ hội đó bỏ trốn. Trong suốt 8 tháng anh đã trốn trong căn hộ của Seewald cho tới khi bị phát hiện bới một bạn tù, người này đã báo cho toà án biết.

Michlberger trước khi quay lại nhà tù đã được cùng tay trong tay với

Seewald trong lễ cưới kéo dài chỉ 5 phút dưới sự giám sát của toà.

Cô dâu Seewald nói: "Tôi hi vọng họ sẽ cho chúng tôi một ít thời gian thân mật bên nhau sau lễ thành hôn. Nhưng ít nhất chúng tôi đã có 10 phút ở với nhau trước đám cưới."

Seewald hiện đang làm việc cung cấp thực phẩm sau khi bị toà án buộc nghỉ việc ở nhà tù và đang mong chờ ngày người chồng mới cưới của cô được trả tự do.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    101

Đài tưởng niệm dành cho chó

Ở Nga, đài tưởng niệm một chú chó trung thành đang được xây dựng gần con đường nơi nó đã chờ người chủ của mình suốt 8 năm trời. Nhiều người Nga ở vùng Samara biết câu chuyện về chú chó Alsatian, chủ của nó đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

Người ta gọi con chó là "Trung thành" vì nó đã đợi người chủ quay về từ năm này sang năm khác. Nhiều lần những người dân ở địa phương đã tìm cách đem chú chó về nuôi nhưng nó luôn luôn quay trở lại nơi đã xảy ra tai nạn.

Và sau 8 năm chờ đợi chú chó đã qua đời, những người dân địa phương quyết định xây một đài tưởng niệm bằng đồng để bày tỏ lòng thương mến chú chó trung thành.

Oleg Klyuev, nhà điêu khắc đến từ Ulyanovsk cho biết đài tưởng niệm trên sẽ được dựng ở gần mặt đường để những tài xế có thể trông thấy chú chó đang dõi mắt theo họ.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    102

Chế tạo kim cương từ xương người

Ngày 18-9, Công ty Life Gem Memorials (Mỹ) đã đưa ra một công thức sản xuất đồ lưu niệm mới mà theo đó, một xác người có thể tinh chế được khoảng 50 cara kim cương nhân tạo.

Giám đốc Công ty cho hay, ý tưởng này xuất phát từ khi nhiều khách hàng của Công ty có nguyện vọng muốn giữ những kỷ vật bền vững của người thân.

Một trong những người thực hiện ý tưởng kỳ quặc này nói: "Trong cơ thể con người chúng ta, 20% là carbon. Sau khi đốt cháy, lượng tro carbon này sẽ được gửi tới trung tâm để làm sạch, rồi mới đưa vào phòng thí nghiệm tinh chế. Tại đây, dưới áp suất 80.000 atmosphere và nhiệt độ 3.000 độ C, tro carbon này sẽ được chế tạo thành kim cương".

Như vậy, việc chế tạo kim cương nhân tạo từ xác người không phải là điều không làm được. Các nhà sản xuất đang hy vọng đây sẽ là một nghề mới hái ra tiền.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    103

Triển lãm kem nhớ đời

Tại một trong những công viên của thành phố Tokyo, Nhật Bản, vừa mới có triển lãm các loại kem đặc biệt dành cho những người có thần kinh thép và xúc giác inox.

Số là, những loại kem độc đáo có nhiều mùi vị của đủ các loại thức ăn mặn khác nhau. Chẳng hạn, có thứ kem mang mùi lưỡi lợn luộc, kem có mùi cánh gà rán, kem có mùi mực nướng v.v... Chỉ cần bỏ ra 2,2 USD là khách hàng có thể thưởng thức một cốc như vậy. Rất nhiều người háo hức thưởng thức các loại kem mới nhưng đều phải nhổ ra ngay từ miếng ban đầu.

Một nhà tổ chức cho biết, mục đích của triển lãm không phải là quảng cáo bán hàng mà muốn cho mọi người biết mùi vị khủng khiếp của các loại kem "đặc biệt". Chỉ cần một lần thử ăn loại kem này là nhớ cả đời.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    104

Vụ giết người và cái chết ngẫu nhiên

Hai anh em sinh đôi người thành phố Sao Paulo (Brazil) vừa bị chết trong một vụ cãi lộn và đọ găng" với nhau. Số là, một người rất muốn vào nhà thổ để giải quyết nhu cầu sinh lý còn người kia lại cương quyết từ chối. Do hai người dính liền với nhau nên sự từ chối của một người khiến cho người thứ hai không thể thực hiện được ý định của mình.

Hai anh em từ chỗ cãi lộn nhau đến chỗ một người dùng súng vô tình bắn trúng vào trán người kia dẫn đến cái chết bất ngờ. Cảnh sát chưa kịp đến giải quyết sự vụ thì người thứ hai cũng tắt thở ngay sau đó không lâu vì nhiễm độc do 2 anh em cùng chung mạch máu.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    105

Dôì lợn dài nhất thế giới

Món dồi lợn trắng với chiều dài 825 m, nặng 400 kg được làm tại Bavaria, "vương quốc thịt lợn" ở Đức, đã được công nhận là kỷ lục thế giới và được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Những người làm thịt lợn đã mất nhiều tiếng đồng hồ để làm món dồi lợn này và đã phá kỷ lục trước do một nhóm làm thịt lợn khác nắm giữ tại Bavaria. Một cốc bia 50 lít đã được tạo ra để thưởng thức món dồi lợn dài nhất thế giới.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CHUYÊN LẠ THẾ GIỚI                                                                                    106

Dùng máy hút bụi để ăn trộm nữ trang

Với một cái máy hút bụi trong tay và một sợi dây thừng điện nối dài, một tên trộm đã lấy đi số nữ trang trị giá hơn 12.800 bảng Anh. Cảnh sát ở Kolding cách phía tây Copenhagen (Đan Mạch) khoảng 145 dặm cho biết tên trộm đã khoan một lỗ nhỏ trên cửa sổ của cửa hàng Lykke's Gold & Silver vào ban đêm, cho ống hút của máy hút bụi xuyên qua đấy và hút ra nhiều thứ bao gồm nhẫn, vòng đeo cổ, và bông tai.

"Chúng tôi phát hiện ra điều đó khi chúng tôi đi làm" - Kirsten Lykke Salling, chủ của cửa hàng trên nói - "Thật là kinh khủng nhưng cũng thật buồn cười vì lại có người nghĩ ra cách ăn trộm như vậy."

Cảnh sát cho biết tên trộm đã dùng ổ cắm điện ở một công trường gần đó, họ cũng tìm thấy cái máy hút bụi trống không bị bỏ lại ở cửa hàng. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt.

http://www.ebooks.vdcmedia.com